



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ ประจำวันที่ 18 ตุลาคม 2563

เรื่อง

1. ข้อมูล การบ้าน สถานการณ์โลก 7 คำถามกับประธานบอร์ดการยาง...
2. พัฒนาแก่งน้ำต้อนให้กักน้ำมากขึ้น
3. พาณิชย์กระจายผักเจ้สู่ตลาดทั่วประเทศ
4. 'คิดใหม่' ไทยก้าวต่อ'มอง'ชุมชนเข้มแข็ง'ฐานรากสร้างทางรอดหลังโควิด
5. จี'เปิด'วิสามันญ์'ถกสลายมีอบ'แนะ'ชวน'ดึงทุกชั่วร่วมหารือ
6. Amazing ไทยเท่ อ่างทองต้องลองเอง
7. ศาสตร์พระราชที่อ่างฯบริหารจัดการน้ำตะวันออกยั่งยืน
8. 'นุ้ก'ร้อนแรง'แชมป์3เกมติด
9. พาณิชย์กระจายผักกินเจ สู่ตลาดสดทั่วประเทศแก้ปัญหาแพง
10. 'นุ้ก'แชมป์อีกประวัติศาสตร์
11. จี'ชวน'เชิญทุกพรรค-สว. ถกทางออก-เปิดวิสามันญ์
12. 'นุ้ก' สงขลา'แชมป์อีก

สื่อ

- มติชน
เดลินิวส์ (กรอบบ่าย)
ข่าวสด (กรอบบ่าย)
ไทยโพสต์
มติชน
แนวหน้า
แนวหน้า
ไทยรัฐ (กรอบบ่าย)
ข่าวสด
ไทยรัฐ
มติชน (กรอบบ่าย)
สยามกีฬา



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ มติชน

หัวข้อข่าว : ข้อมูล การบ้าน สถานการณ์โลก 7 คำถามกับประธานบอร์ดการยาง...

วันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2563

ฉบับที่ : 15561 หน้า : 13(กลาง), 14



ข้อมูล การบ้าน สถานการณ์โลก
7 คำถามกับประธานบอร์ดการยาง

ประพันธ์ บุญยกเกียรติ

'ผมเกิดในสวนยาง' ไม่ใช่เพียงประโยคบอกเล่าจากชาวสวนยางคนหนึ่ง หากแต่เป็น
ถ้อยคำจากปาก ประธานกรรมการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ที่ห่วงอีกฐานะคือ
'เกษตรกร' สวนยางที่ลึงทะเบียอย่างถูกต้องตามกฎหมาย (อ่านต่อหน้า 14)

รหัสข่าว: C-201018020015 (18 ต.ค. 63/02:12)

หน้า: 1/5



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
จากหนังสือพิมพ์ มติชน
หัวข้อข่าว : ข้อมูล การบ้าน สถานการณ์โลก 7 คำถามกับประธานบอร์ดการยาง...

วันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2563
ฉบับที่ : 15561 หน้า : 13(กลาง), 14



(ต่อจากหน้า 13)

วิ่งเล่นในสวนยางในบ้านในอำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่คนใต้เรียกว่า “ปายาง” มาตั้งแต่เด็ก

มีทั้งความรู้ และความรัก อีกทั้งความเข้าใจ ในด้านการยางเป็นอย่างดี ทว่าที่สำคัญไปกว่านั้น คือวิสัยทัศน์ด้านการเพิ่มมูลค่า การศึกษา วิจัย และ “บิกดาต้า” ในการจะช่วยให้ทำนาย แนวโน้มและสถานการณ์ได้อย่างมีหลักวิเคราะห์ **ประพันธ์ บุญเกียรติ** นั่งเก้าอี้ประธาน บอร์ด กยท. จากการชักชวนโดยผู้ใหญ่อานหนึ่ง ซึ่งเจ้าตัวเปิดใจว่า นี่คือนั่งใน “ชุดความฝัน” ที่สุดท้ายได้เป็นจริง

“เมื่อสัก 10 กว่าปีที่แล้ว มีการรับสมัครผู้อำนวยการองค์การสวนยาง ผมเคยไปสมัคร แต่ไม่ได้มีเส้นสายอะไรนะครับ ตอนนั้นมีคนสมัคร 4-5 คน เขาก็ส่งจดหมายมาที่บ้านว่าได้คะแนน เป็นอันดับ 2 ก็แปลว่าไม่ได้ (หัวเราะ) หลังจากนั้นพอทราบว่าเขามีแนวคิดที่จะรวม 3 องค์การ คือ สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง องค์การสวนยาง และสถาบันวิจัยยางของกระทรวงเกษตรฯ เป็นการยางแห่งประเทศไทย ผมก็ติดตามมาโดยตลอด อยากรับสมัครเป็นผู้ว่าการ ยาง แต่จังหวะไม่มี จนวันหนึ่งอายุ 60 เลยหมดสิทธิ์ แต่ยังสนใจอยู่ วันหนึ่งมีผู้ใหญ่โทรศัพท์มา

“...ถามว่าวันนี้ จีน อเมริกา หรือยุโรป ชนะ เรตรตรงไหน ชนะที่ข้อมูล โลกของเศรษฐกิจดิจิทัลคือ โลกของข้อมูล ถ้ามีระบบข้อมูลที่ดี จะสามารถคาดการณ์ได้ว่า แต่ละเดือนต่อไปนี้ การผลิตในโลกจะเป็นอย่างไร เราควรแบกสต็อกของเราไหม แทนที่จะเอาเงิน 2-3 หมื่นล้านไปแจกเกษตรกร เราเอาไปให้เขากู้ แล้วให้เขาเก็บสต็อกไว้ไม่ดีกว่าหรือ ถ้าเราไม่มีข้อมูล ก็ต้องแจกอย่างที่เคยชิน...”

หา ท่านใช้คำพูดที่ว่า ผมอยากจะชวนที่ เพราะมีความสามารถที่จะมารับตำแหน่งเป็นประธานการยางแห่งประเทศไทย ผมไม่ปฏิเสธเลย ตอบตกลงทันที เพราะอยู่ในชุดความฝันอยู่แล้ว”

หนึ่งในแนวทางการทำงานที่น่าสนใจคือ “ไปเยี่ยมทุกคน ไม่เคยเรียกใครมาพบ”

“ถ้าผมอยากพบใคร ผมขออนุญาตไปเยี่ยมเขาที่บ้าน ที่ทำงาน ไปที่ถิ่นของเขา ไปฟังทุกเรื่อง รับมาทุกประเด็นแล้วมาสรุป”

ดังเช่นความคืบหน้าล่าสุดซึ่งเป็นอีกจุดเริ่ม

ต้นที่ต้องจับตา นั่นคือการแก้ปัญหาเรื่อง “กลั่น”

“ทุกคนทราบว่ายางมีปัญหาหนึ่งคือ กลั่น ยางที่เหมือนซึ่งสอดคล้องตามธรรมชาติไม่ได้เหมือนที่เหมือนเพราะกระบวนการทำยางทำให้เกิดการหมักหมม มีแบคทีเรีย มีแก๊สเสียที่สร้างกลิ่นเหม็น วันนั้นผมไปจังหวัดระยอง ซึ่งบริษัทแห่งหนึ่งมีนวัตกรรมตรงนี้” ประพันธ์เล่าด้วยรอยยิ้ม และแวตามุ่งมั่น

ยังไม่นับประเด็นที่ประธานบอร์ดการยางท่าน นี้ออกว่า ได้รับ “การบ้าน” ที่ถูกฝากไว้ผ่านคำถาม



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ มติชน

หัวข้อข่าว : ข้อมูล การบ้าน สถานการณ์โลก 7 คำถามกับประธานบอร์ดการยาง...

วันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2563

ฉบับที่ : 15561 หน้า : 13(กลาง), 14

ที่คนถามไม่ได้เปิดโอกาสให้ตอบ

บรรทัดต่อจากนี้ คือคำตอบขนาดยาวผ่านคำถามเพียงไม่กี่ข้อ ที่ประธานบอร์ดการยางแห่งประเทศไทยฉายภาพชัดผ่านมุมมองที่น่าสนใจยิ่ง

●ขอเริ่มจากคำถามพื้นฐานคือสถานการณ์ล่าสุดของยางไทยในช่วงหลังดูจะมีแนวโน้มดีขึ้นตามลำดับ ?

ครับ จะเห็นว่าราคายางทุกประเภทขยับขึ้นน่ายงสุดในรอบ 3 ปี ช่วงนี้ถือว่าราคาสูงที่สุดวันนี้ราคาน้ำยางสดไปถึง 51 บาท 50 สตางค์นี้ก็เกี่ยวข้องกันเพราะดูมีบางส่วนหนึ่งใช้ยางสังเคราะห์ แต่อีกประเภทหนึ่งใช้ยางธรรมชาติ ความต้องการตอนนี้ขยับเคลื่อนทำให้ราคาน้ำยางสดสูงขึ้นมา

ช่วงสักเดือนมีนาคม-เมษายน เราจะเห็นความผิดปกติอย่างหนึ่ง ระหว่างน้ำยางสดกับยางแห้ง ราคาต่างกันนิดเดียวแค่ 1-2 บาท แต่ธรรมชาติ การเอาน้ำยางสดมาทำเป็นยางแผ่นรมควันต้องมัตันทุ่น 5-6 บาท กลายเป็นว่าช่วงนั้น คนที่ท่อน้ำยางสดเป็นยางแห้งขาดทุน เพราะซื้อน้ำยางสดมา ใส่ทุ่นอย่างเข้าไปก็อีก 4-5 บาท แต่ขายได้ต่างกันบาทเดียว

อย่างไรก็ตาม หลังจากนั้นสถานการณ์เปลี่ยนเพราะช่วงโควิดเรื่องของทุ่นมีอย่างผลิตอยู่

แต่สินค้าอุตสาหกรรมเช่น พวกยางรถยนต์ชะงักไป ในช่วงนี้ถ้าดูดัชนีเกี่ยวกับอุตสาหกรรมของอเมริกา ยุโรป จีน กระทบกันมา สอดคล้องกับความเห็นจริงว่าความต้องการยางแห้งที่ใช้ในกระบวนการผลิตยางรถยนต์กลับมากอีก ช่วงนี้ราคายางจึงดีค่อนข้างมาก อย่างที่เราทราบว่ามีโครงการประกันรายได้เกษตรกร หนึ่งในประเภทไหนคือเกษตรกรสวนยาง เราวางไว้ที่ 60 บาทสำหรับยางแห้ง น้ำยางสด ถ้าจำไม่ผิด 55 หรือ 56 บาท ขณะนี้ยางทุกชนิดฟื้นขึ้นมาใกล้เคียงราคาที่เราบาลประกันแล้ว

ราคาที่เราบาลประกันก็มีที่มา คือจากข้อมูลของการยาง ประกอบกับข้อมูลของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร พบว่าราคาค้นทุนอยู่ประมาณนี้ นั่นก็แปลว่าถ้าเกษตรกรสวนยางสามารถขายยางด้วยตัวเองได้ในราคาที่เทียบเคียงราคาประกันของรัฐ แปลว่าเขาอยู่ได้

●ราคายางไม่ใช่แค่เรื่องเศรษฐกิจ แต่เป็นประเด็นการเมืองด้วย กดดันใหม่ ?

ในช่วงแรกก็รู้สึกกดดัน เพราะช่วงนั้นราคายางไม่ติดย และยังไม่เห็นช่องทางที่ชัดเจนว่า ราคายางจะกระโดดขึ้นได้อย่างไร บวกกับนโยบายประกันราคาในตอนนั้นเพิ่งเริ่มใช้ใหม่ๆ ประเด็นคือ เรามีเกษตรกรสวนยาง 2 ประเภท ประเภทที่ 1 เรียกว่าตรุษเขียว คือลงทะเบียน

ถูกต้องกับ กยท. ที่ดินที่ปลูกยางคือที่ดินที่ถูกกฎหมาย ว่ากันเดาะ จะเป็นเอกสารสิทธิ์อะไรก็แล้วแต่ โฉนด น.ส.3 ส.ป.ก. สัญญาเช่าของกรมป่าไม้อะไรก็ตาม กับอีกประเภทหนึ่ง ซึ่งเป็นพื้นฐานเกษตรกรบ้านเราเลย ไม่ใช่เฉพาะยาง แต่เป็นพื้นที่พืชทุกชนิด พุดง่าย ๆ ว่าเป็นพื้นที่บุกรุก ไม่มีเอกสารสิทธิ์ ในช่วงแรกเอกสารสิทธิ์ของกลุ่มสีเขียวก็ชัดเจน แต่กลุ่มที่เป็นสีชมพูเราต้องขึ้นไปสำรวจใหม่ทั้งหมดเลย ไม่อย่างนั้นจะมีปัญหา เราเอาเงินของรัฐไปจ่ายก็เป็นภาระการยาง ใช้เวลา 2-3 เดือน ความล่าช้านี้ก็มีความกดดัน ในราวเดือนกุมภาพันธ์มีการเคลื่อนไหวของมวลชน พูดภาษาชาวบ้านว่ามีม็อบที่นครศรีธรรมราช แต่ท้ายที่สุดเราก็ทำความเข้าใจกัน บอกว่าตอนนี้ทั้งการยาง ทั้งรัฐบาล ลงไปพบม็อบมวลชน 2 ครั้ง ครั้งที่ 2 เขายื่นเงื่อนไขว่าเข้าใจทุกเรื่องที่เราชี้แจง แต่อยากได้ยืนยันจากปากรัฐมนตรี ผมเลยประสานให้ท่านรัฐมนตรีไปพบกับทางมวลชน เขาก็ยอมสลายม็อบ หลังจากนั้นสถานการณ์ต่างๆ ก็คลี่คลายเป็นลำดับ ตอนนี้นักก็อยู่อยู่ในสถานการณ์ที่ดีขึ้นมากทีเดียว อยู่ในระดับที่แรงกดดันในความรู้สึกของเกษตรกรชาวสวนไม่มากเท่าไร พุดง่าย ๆ ว่ามีเวลาหายใจที่จะช่วยกันแก้ปัญหา (หัวเราะ)

●การเป็นทั้งลูกหลานชาวสวนยางทำให้ภาษาในการพูดคุยกับฝ่ายต่างๆ สร้างความเข้าใจได้ง่ายขึ้น ?

ผมเองอาจมี 2 สถานภาพกระมังครับ หนึ่ง แน่นนอนผมทำงานการยาง เป็นประธานกรรมการ ก็ต้องถือว่าเป็นประธานกรรมการ ก็ถือว่าเป็นตัวแทนของรัฐ แต่ในความเป็นจริงแล้ว ด้วยพื้นฐาน ผมเป็นลูกหลานชาวสวนยางที่น้องเกษตรกรที่เคลื่อนไหว เราก็พอจะคุยกันได้ คุยภาษาเดียวกัน คือภาษาของคนทำสวนยางด้วยกัน

ผมเป็นคนนครศรีธรรมราช คุณพ่อผมก็ยังมีชีวิต อายุต้องเกิน 100 คุณแม่เพิ่งเสียชีวิต 3-4 ปีที่แล้ว ถ้ายังอยู่ วันนี้อายุ 98 ที่เท่าความอย่างนี้ กำลังเล่าว่าปู่ย่าผมทำสวนยางมาแล้ว ในครอบครัวเราและชุมชนแถบนั้นทั้งหมด ทำสวนยางมา 100 กว่าปี ที่พูดไม่ได้พูดด้วยความภูมิใจ แต่พูดด้วยความรู้สึก ว่า 100 กว่าปีที่ผ่านมา เราเหมือนเสียเวลาเปล่า ในหลายปีที่ผ่านมา รัฐบาลเข้าใจกฎของดีมานด์ ซัพพลาย ตลอดหลายปีที่ผ่านมาราว 6-7 ปีถ้าเราไปดูสถิติ จะอยู่ในสภาวะโอเวอร์ซัพพลาย ตั้งแต่ปี 54 หรือ 55 คือช่วงที่เราอดหลังจากมาโดยตลอด ราคายางไม่กระโดดเลย ถามว่าช่วงนี้ทำไมกระโดด ก็อย่างที่เล่าตั้งแต่ต้น เป็นเรื่องของดีมานด์ ซัพพลายจริงๆ ที่บอกว่าเสียเวลาไป 100 กว่าปี คือเราไปเล่นกับ

ดีมานด์ ซัพพลาย กลางคือ รัฐบาลในช่วงหลายปีที่ผ่านมา 6-7 ปีก่อน จนถึง 4-5 ปีที่แล้ว รัฐบาลเคยเข้าไปรักษาเสถียรภาพราคาอย่าง เอาเงินไปซื้อ ซึ่งพิสูจน์แล้วว่าถ้าคุณเจอน้ำป่า ต้องมีระบบจัดการที่ดี ต้องลงทุนสร้างเขื่อนเท่านั้นถึงจะผู้ได้ ต้องคิดเชิงระบบ เราเข้าไปจัดการตลาด แต่ท้ายไม่เคยชนะตลาด ถ้าอยากชนะตลาด ก็ไม่ยาก ปีหนึ่งเราส่งออกยางวันหนึ่ง ที่เป็นวัตถุดิบประมาณ 2 แสนล้าน ส่วนที่เป็นผลิตภัณฑ์ยางที่ทำสำเร็จรูปแล้ว อาจเป็นยางรถยนต์ หรืออื่นๆ อีกราว 1 แสน 8 หมื่นล้าน ถ้าอยากชนะต้องมีเงิน 2 แสนล้าน มาเล่นกับเขา เรายังหรือไม่ว่าง

สำหรับเรื่องของซัพพลาย มีความพยายามส่งเสริมให้ปลูกพืชชนิดอื่น แต่ในความเป็นจริงยางราคาคืนตั้งแต่ปี 2551 เป็นต้นมา สามารถตรวจสอบสถิติได้ ช่วงที่ยางราคาคืน เป็นช่วงที่ป่าเราถูกทำลายมากที่สุด ในประวัติศาสตร์ช่วงหนึ่งของป่าไม้เลย เพราะราคายางที่ขึ้นเป็นแรงจูงใจให้ทุกคนไปปลูกยาง อยู่บนเขา ลูกเขาก็หัวล้าน

ท้ายที่สุดเราไม่เคยสร้างพื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องยางพาราให้ประเทศเลย พื้นฐานคืออะไร เอ็มดีของมิชลินสาขาประเทศไทยถามผมใน 2 คำถาม คำถามที่ 1 คือ ทราบหรือไม่ว่าความรู้และเทคโนโลยีขั้นสูงเกี่ยวกับยางอยู่ในประเทศไหนบ้าง ผมไม่ได้ตอบนะ เขาถามเพื่อตอบเอง (หัวเราะ) คำตอบคือ อเมริกา อังกฤษ ฝรั่งเศส จีน ญี่ปุ่น ไม่ใช่ไทยซึ่งเป็นอันดับหนึ่งของโลกในการผลิตยาง ไม่ใช่จีนอินเดียซึ่งจะเป็นอันดับ 2

ของโลก ไม่ใช่เวียดนามซึ่งเป็นอันดับ 3 ของโลก เราปลูกยางและแปรรูปยางขั้นต้นเป็นเท่านั้นเอง นวัตกรรมขั้นสูงเราไม่มีเลย

●บทบาทในแง่ของการสนับสนุนการเพิ่มมูลค่า และความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับเอกชนคือสิ่งที่พยายามผลักดัน ?

ฝรั่งเศสผลิตไวน์ แต่ไม่เคยส่งออกจนน้ำองุ่นหมักบางขวดราคาถึงล้าน น้ำองุ่นของฝรั่งเศสที่พวกเขาเนี่ยหมักหมมจนกว่าราคาขวดละเป็นหมื่น นี่คือการแปรรูป ใส่มูลค่า เพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เราต้องทำวันนี้ ที่ผ่านมาระบบที่มุ่งสอนให้เกษตรกรปลูกยาง ดูแลสวนยาง ปลายน้ำในประเทศเราไม่เคยมีอะไรที่เป็นรูปธรรมเลย แต่จะบอกว่าไม่ทำก็ไม่แฟร์ ทำแต่ไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควร ความร่วมมือระหว่างคนที่เกี่ยวข้องในวงการยาง ตาม พ.ร.บ.การยางแห่งประเทศไทย เขียนคนที่เกี่ยวข้องไว้ในกฎหมายเลย ว่าคนนั้นหมายถึงใคร บุคคลที่ 1 เรียกว่าเกษตรกรสวนยาง หมายถึงใคร มีคำจำกัดความตามกฎหมายเลย ท่านไปอ่านดูว่าท่านเป็นหรือเปล่า แต่ผมอ่านแล้ว ผมเป็น (หัวเราะ) ผมขึ้น



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ มติชน

หัวข้อข่าว : ข้อมูล การบ้าน สถานการณ์โลก 7 คำถามกับประธานบอร์ดการยาง...

วันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2563

ฉบับที่ : 15561 หน้า : 13(กลาง), 14

ทะเบียนมานานแล้วตั้งแต่ตั้ง กยท. ไม่ใช่เพิ่งขึ้นเมื่อวันสองวัน

สถาบันเกษตรกรสวนยางหมายถึงอะไร มีการระบุไว้เลยว่าการรวมตัวแบบไหนถึงจะเป็นอีกอย่างหนึ่งที่กฎหมายเขียนไว้คือผู้ประกอบการกิจการสวนยาง หมายถึงนักอุตสาหกรรมทั้งหลายที่เอายางมาผลิต ผมเรียนด้วยความเคารพว่าจากที่ติดตามดู พบว่ามิติความสัมพันธ์ระหว่าง กยท. กับเกษตรกร สถาบันเกษตรกรไปได้ดี แต่กับผู้ประกอบการ ไม่ใช่ไม่ได้ แต่เรียกว่าไม่ค่อยมีความสัมพันธ์มากกว่า ไม่มีการสร้างห่วงความสัมพันธ์ระหว่างกันสักเท่าไร

ถามว่าใครมีศักยภาพในการหาเงินจากตลาดโลกมาให้เรา ก็คือผู้ประกอบการยางเท่านั้น เกษตรกร หรือสถาบันเกษตรกร ไม่มีศักยภาพที่จะลงทุนในการผลิตเทคโนโลยีระดับสูงหรือกรับ กยท. ละเลยตรงนี้มาตลอด

มติใจนะ ที่เมื่อวันก่อนเชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไปเยี่ยมที่นครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นเขตขององค์การสวนยางเก่า ทุกวันนี้ก็เป็นเขตภาคใต้ตอนกลาง ทำนกล่าวนเวทิต่อหน้าพี่น้องเกษตรกรว่าความร่วมมือกับภาคเอกชนคือเรื่องจำเป็น เป็นเรื่องที่จะไปรังเกียจไม่ได้ ผมคิดว่าพื้นฐานที่ กยท. ต้องรีบทำคือการดึงความสามารถของภาคธุรกิจ ภาคเอกชนออกมาเกี่ยวพันเราให้ได้

ผมเป็นลูกหลานชาวสวนยาง ยังเคยมีความเข้าใจที่ผิดมาตลอดชีวิต จนเมื่อสักครึ่งปีที่แล้วจึงเปลี่ยนความคิด นั่นคือ เข้าใจว่ายากเกินไม่ได้ แต่จริงๆแล้วกันได้ เอาน้ำยางธรรมชาติ ปลอ่ยให้เขตตัวตามธรรมชาติ ไม่ได้ใส่สารเคมี ให้เขาแยกตัวระหว่างยาง กับส่วนที่เป็นเชอร์ม สามารถต้มได้เลย แล้วตัดด้วย โดยขณะนี้มีนักวิจัยไทยกำลังทำวิจัยเข้มข้นอยู่ ด้วยความร่วมมือกับ ม.อ. และโรงพยาบาลจุฬาฯ ที่จะนำยางพารามาใช้ในการแพทย์

●เป้าหมายสูงสุดในฐานะประธานบอร์ดกับฐานะเกษตรกร เหมือนหรือต่างกันหรือไม่ ?

ผมอยากสร้างรากฐานให้อุตสาหกรรมยางแห่งประเทศไทย จะทำอย่างไรที่จะสร้างรากองค์ความรู้ ที่ผมเล่าไปเมื่อสักครู่ว่า เอ็มดีมีขลิบตั้งคำถาม คำถามที่ 1 เล่าไปแล้ว คำถามที่ 2 ตามแบบเดิม คือไม่ได้ให้ผมตอบ เขาถามว่า ลูกหลานชาวสวนยางเรียนอะไร เขาตอบเอง ว่าลูกหลานชาวสวนยางเรียนการโรงแรม เรียนครู เรียนนิติศาสตร์ เรียนรัฐศาสตร์ ไม่มีใครเรียนเรื่องยาง แล้วความรู้เกี่ยวกับยางในประเทศไทย

จะพัฒนาอย่างไร คำพูดของเขาทำให้ผมกลับมาที่การยางแล้วเขียนนโยบายทันที ใน พ.ร.บ.การยาง มาตรา 49 (4) ให้มีเรื่องการสนับสนุนการวิจัยการศึกษา ผมนำเสนอในบอร์ด แล้วบอร์ดก็เห็นชอบ โดยตัดไว้ 10 เปอร์เซ็นต์ คือ 40 ล้านบาทสำหรับการศึกษาเรื่องยางพาราของประเทศ ไม่ใช่วิจัยนะ แต่เป็นทุนการศึกษา ตั้งแต่อาชีวะปริญญาตรี ที่ไหนสอนเรื่องยาง ปริญญาโท เอก อาจไม่ได้สอนเรื่องยาง ไม่ใช่ไร แต่มีการทำวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องยาง มีวิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้องเราจะสนับสนุน

●สิ่งที่มิขลิบไม่ได้ให้เราตอบในวันนั้นคือคำตอบของเราในวันนั้น ?

ผมมองว่าเขาฝากการบ้านไว้ให้ผม แล้วผมก็เอามาทำทุกเรื่อง เรื่องการศึกษา เรื่องนวัตกรรมของประเทศ ตอนนั้นเรากำลังจะว่าจ้างให้มีที่ปรึกษาเข้ามาศึกษาเกี่ยวกับการตั้ง รับเบอร์ วัลเลย์ คือเป็นศูนย์กลางเกี่ยวกับยางพาราตั้งแต่การปลูกยาง เก็บเกี่ยวยาง เกษตรผสมผสาน ที่น่าสนใจอย่างหนึ่ง มีสวนยางหลายแห่งซึ่งผมไปเยี่ยมมาหมด ล้าพวกเราไปแล้ว

ยางเป็นสินค้าที่มีปัญหาเรื่องแรงงาน แต่กระบวนการการเก็บน้ำยาง เกษตรกรล้าหน้าเราไปแล้ว เราต้องวิจัยออกมาให้ได้ ต้องไปเรียนรู้ระบบการจัดการที่ดี เพื่อถ่ายทอดให้กับพี่น้องเกษตรกรคนอื่น นี่คือการยางต้องทำ ในอดีตเราไม่ได้ทำสิ่งเหล่านี้เลย เราวิจัยในสิ่งที่เราสนใจ 1.เจ้าหน้าที่การยางสนใจ 2.อาจารย์มหาวิทยาลัยสนใจ จนนวัตกรรมการวิจัยของเราในกรอบในอดีตเป็นอย่างไร แต่ผมคิดว่าไม่ใช่ ต่อไป เราต้องวิจัยในสิ่งที่อยู่ในชีวิตจริงให้ได้ เกษตรกรเล่าว่าการปลูกยาง 40 ต้น ถ้ามีระบบน้ำดี และมีการปลูกพืชร่วมยาง ได้ผลเท่าปลูก 80 ต้นแบบปกติ เราต้องพิสูจน์ทางวิชาการให้ได้ นี่คือการท้าทายมาก เพราะใช้แรงงานน้อยลงครึ่งหนึ่ง

●ถ้าตัดทุกปัจจัย ทั้งการเมือง เศรษฐกิจ และอื่นๆ อยากเห็นยางพาราไทยไปถึงจุดไหน ?

วันนี้ขอลืมว่าเศรษฐกิจดิจิทัลไม่ใช่เรื่องเล่นๆ เป็นเรื่องข้อมูล ในอดีต การยางไม่ได้ให้ความสำคัญเรื่องข้อมูลและไอทีสักเท่าไร ปีนี้ผมเข้ามาเป็นปีแรก ผมสามารถรวบรวมขบมาได้ 40 กว่าล้าน จากหน่วยอื่นที่สละสิทธิ ไม่ใช่ขบ ไปขออนุญาตสภาพัฒนภาพ ปีนี้เป็นปีแรกที่เรารเริ่มทำบิ๊กดาต้าด้วยงบ 40 กว่าล้าน ปี 64 ผ่านบอร์ดขึ้นต้นแล้ว รอเข้าบอร์ดครั้งสุดท้าย ถาม

ว่าทำไมต้องทำเรื่องบิ๊กดาต้า ถามว่าวันนี้ จีน อเมริกา หรือยุโรป ขณะเราตรองไหน ขณะที่ข้อมูลโลกของเศรษฐกิจดิจิทัลคือโลกของข้อมูล ถ้ามีระบบข้อมูลที่ดี จะสามารถคาดการณ์ได้ว่า แต่ละเดือนต่อไป การผลิตในโลกจะเป็นอย่างไร เราควรแบกสต็อกของเราไหม แทนที่จะเอาเงิน 2-3 หมื่นล้านไปแจกเกษตรกร เราเอาไปให้เขาถุกแล้วให้เขาเก็บสต็อกไว้ดีกว่าหรือ ถ้าเราไม่มีข้อมูลก็ต้องแจกอย่างที่เคยชิน

อีกประเด็นหนึ่งคือ สตาร์ตอัพ เรื่องยากก็สตาร์ตอัพได้เหมือนกัน ต้องส่งเสริมบริษัทใหม่ๆ ที่คิดว่ามันจะเก็บยางอย่างไร จะเพิ่มมูลค่าอย่างไร สิ่งเหล่านี้ต้องส่งเสริมเขาทั้งทุนการวิจัยและอาจรวมถึงทุนที่เขาใช้ในการลงทุนกับธุรกิจด้วย แม้ผมจะไม่อยู่การยาง ก็เชื่อว่าได้มาสั่งสมองค์ความรู้อีกมิติหนึ่งแล้ว มิติก่อนหน้านี้อคือ มิติแบบเกษตรกร แบบชาวบ้าน

วันนี้ผมได้มานั่งตรงนี้ ก็สั่งสมองค์ความรู้ในมิติภาครัฐ เชื่อว่าแม้ผมไม่ได้นั่งตรงนี้ ก็ยังต้องช่วยคนเหล่านี้ได้ (ยิ้ม)

ทีมข่าวเฉพาะกิจ



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
จากหนังสือพิมพ์ มติชน
หัวข้อข่าว : ข้อมูล การบ้าน สถานการณ์โลก 7 คำถามกับประธานบอร์ดการยาง...

วันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2563
ฉบับที่ : 15561 หน้า : 13(กลาง), 14

ผมชอบเป็นนักสังเกตการณ์

“ชีวิตส่วนตัวที่ดำรงมาตั้งแต่หนุ่ม ผมชอบขับรถ ตั้งแต่หนุ่มจนแก่ ถ้ามีเวลา ชอบขับรถไปโน่น ไปนั่น ไปนี่ ไม่ได้ขับรถในสนาม แต่หาเส้นทางใหม่ๆ ชอบขับรถ 2 คน อีกคนหนึ่งคือภรรยา เพราะเป็นช่วงเวลาที่ได้อยู่กันทุกเรื่องที่อยู่ๆ ชอบเส้นทางใหม่ๆ อยากดูวิวว่าแถบนี้พืชพันธุ์ธัญญาหารมีอะไรบ้าง บ้านเรือน วัฒนธรรมเป็นแบบไหน ผมชอบเป็นนักสังเกตการณ์”

คือคำตอบจาก ประพันธ์ บุญเกียรติ ประธานกรรมการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ต่อคำถามที่ว่า ห้วงเวลาที่ไม่คิดถึงเรื่องยางพารา ใช้เวลาคิดถึงเรื่องอะไร ?

นอกจากคำตอบสั้นๆ ว่า

“ไม่คิดอะไรเลย เพราะอย่างอื่น ไม่ใช่เรื่องต้องคิด แต่ใช้ชีวิตปกติ” ย่อหน้าข้างต้นคือการขยายความที่สะท้อนภาพชีวิต

ประธานบอร์ด กยท. วัย 63 ปี ยังบอกด้วยว่า เป็นคนชอบถ่ายรูป ชอบเรียนรู้เรื่องอาหาร และเครื่องดื่ม ที่บ้านมีคอกเทลของตัวเอง

“ดื่มไวน์มา 30 ปี หมดตั้งค้ไปเยอะเหมือนกัน แต่ก็เรียนรู้เรื่องไวน์ตลอดเวลา คนดื่มไวน์จริงๆ ไม่ต้องดื่มไวน์แพง ความท้าทายคือ ต้องมีความรู้ที่จะเลือกชิมไวน์ที่ดี มีคุณภาพ เหมือนรถ ไม่ต้องขับคันละ 20 ล้าน”

ถ้ามถึงการดูแลสุขภาพที่ยังดูแข็งแรงและหนุ่มกว่าวัย ได้คำตอบว่า เป็นคนมีวาสนาหลายอย่าง หนึ่งในนั้นคือเรื่องการรับประทานอาหาร “ผมชอบทาน แต่โชคดีที่ทานไม่เยอะ อิ่ม



แล้วเลิก ไม่ทานจุกจิก ไม่กลัวว่าทานนั้นทานนี้ไม่ได้ เป็นคนมีวาสนาตรงนี้”

ไม่เพียงเท่านั้น ยังมีหลักคิดสำคัญเรื่องการพักผ่อนที่ว่า แม้ต้องเจอเรื่องทุกข์เพียงใด แต่การนอนไม่หลับ ก็ไม่ได้ช่วยให้อะไรดีขึ้น

“สิ่งที่เริ่มมาตั้งแต่ยังหนุ่มแล้วคือ ออกจากที่ทำงาน ก็ลืมเรื่องที่ทำงาน เคยทุกข์มหาศาลเมื่อวิกฤตปี 40 ไม่ใช่ทุกข์น้อยๆ โดนทั้งคดีแพ่ง คดีอาญา กินนอนหลับได้ ไม่เคยไม่หลับ เพราะมีหลักคิดอยู่ว่า ถ้านอนไม่หลับก็ไม่ได้ทำให้ชีวิตดีขึ้น คืนนั้นนอนก่อน แล้วพรุ่งนี้ค่อยแก้ปัญหา”

พัฒนาแก่งน้ำต่อนให้กักน้ำมากขึ้น

นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวภายหลังรับฟังบรรยายสรุปและรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรและประชาชนแก่งน้ำต่อน ในโอกาส



ติดตามการดำเนินงานการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน จ.ขอนแก่น พร้อม นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น คณะผู้บริหารกระทรวงเกษตรฯ ณ บึงแก่งน้ำต่อน บ้านสะอาด ต.เมืองเก่า อ.เมืองขอนแก่น ว่า โครงการพัฒนาแก่งน้ำต่อนเป็นโครงการแก้มลิงขนาดใหญ่ และเป็นหนึ่งในโครงการพัฒนาแก้มลิงสองฝั่งลำน้ำชี จากทั้งหมด 34 โครงการ ที่กรมชลประทานได้ดำเนินการตามแนวพระราชดำริ ตั้งแต่ปี 39 มีพื้นที่หนอง 6,196 ไร่ ปัจจุบันดินเงินในช่วงฤดูน้ำหลากเกิดน้ำท่วมขัง พื้นที่ลุ่มต่ำบริเวณรอบหนองไม่สามารถเก็บกักน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งเนื่องจากไม่มีอาคารบังคับน้ำ ทำให้ราษฎร 33,877 คน พื้นที่เกษตรโดยรอบกว่า 35,000 ไร่

ขาดแคลนน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค และการเกษตร ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรฯ โดยกรมชลประทานได้พัฒนาแก่งน้ำต่อนมาตั้งแต่ปี 43 และในปี 61-62 ได้รับงบประมาณในการศึกษาความเหมาะสมเบื้องต้น การสำรวจขอบเขตโครงการ รวมถึงการออกแบบโครงการแก้มลิงแก่งน้ำต่อนระยะที่ 1 ความก้าวหน้าปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดทำเอกสารรายละเอียดเพื่อเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ 64 มีแนวทางในการขุดลอกพื้นที่บึงแก่งน้ำต่อนพร้อมปรับปรุงคันดินโดยรอบ เมื่อเสร็จจะเพิ่มปริมาณเก็บกักน้ำจากเดิม 7.431 ล้าน ลบ.ม. เป็น 35.02 ล้าน ลบ.ม. รวมทั้งเพิ่มพื้นที่ชลประทานใน 7 ตำบล 3 อำเภอ ประมาณ 35,000 ไร่ เป็นแหล่งรองรับน้ำและเก็บกักน้ำที่สำคัญของ



ลำน้ำชี เพื่อช่วยลดปัญหาน้ำท่วมและปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคของราษฎร ทั้งยังเก็บกักน้ำไว้สำหรับสนับสนุนการเพาะปลูกในพื้นที่การเกษตร เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรในพื้นที่ให้ดีขึ้น หากได้รับการพัฒนาจะบรรจุน้ำได้



อย่างเต็มศักยภาพ ตลอดจนบูรณาการร่วมกับท้องถิ่นในการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญในอนาคต

นายประภัตร กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการแก้มลิงแก่งน้ำต่อน มีแผนพัฒนาแก้มลิงแก่งน้ำต่อนพร้อมอาคารประกอบ (ระยะที่ 1) ปี 64-67 งบประมาณ 750 ล้านบาท ซึ่งจะไปหารือกับกรมชลประทาน เพื่อเร่งรัดการดำเนินการให้เร็วขึ้นจาก 4 ปี เพื่อลดความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ และเพื่อประโยชน์ของเกษตรกรและประชาชนให้มีแหล่งเก็บกักน้ำเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคต่อไป.

ท่อนีสกั กองโอม รยจวน

พาณิชย์กระจายผักเข้าสู่ตลาดทั่วไทย

แก้ปัญหาแพง-ผูกเมนูประหยัด20-25บ.ขายในห้าง

กระทรวงพาณิชย์ จับมือตลาดสดกลางและตลาดสด กระจายผักสู่ตลาดทั่วประเทศ รองรับเทศกาลกินเจ คาดผักไม่แพงเพราะเพียงพอ ทำเมนูประหยัด 25 บาทขายในห้าง ระบุข้าวเหนียวราคาเริ่มดีพอค้าลงพื้นที่รับซื้อ แต่หากราคาตกรัฐบาลพร้อมใช้มาตรการประกันราคา

นายวัฒนศักดิ์ เตือเอี่ยม รองอธิบดีกรมการค้าภายใน รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการค้าภายใน (คน.) กล่าวถึงการลงพื้นที่ตรวจราคาจำหน่ายสินค้าในช่วงเทศกาลกินเจ ณ ตลาดไท จ.ปทุมธานี ว่า คน.ร่วมกับสมาคมตลาดกลาง สมาคมตลาดสด จัดงานเทศกาลกินเจ “พาณิชย์ร่วมสืบสานเทศกาลกินเจ อิ่มใจ อิ่มบุญ สบายกระเป๋าย” และร่วมมือกับตลาดในส่วนกลาง เช่น ตลาดไท ตลาดสี่มุมเมือง เชื่อมโยงวัตถุดิบผักสดออกไปสู่ตลาดกลางและตลาดสดในต่างจังหวัด เพื่อให้มีสินค้าเพียงพอช่วงเทศกาลกินเจขอให้สบายใจว่าราคาผักและวัตถุดิบอาหารเจจะไม่ปรับตัวสูงขึ้น

รวมทั้งได้ร่วมมือกับผู้ประกอบการผ่านทางสมาคมตลาด 25 แห่งทั่วประเทศ จัดเมนูประหยัดราคา 20-25 บาท เป็นทางเลือกให้ผู้บริโภค เช่น ข้าวกล้อง ผักหั่น รวมทั้งซูเปอร์มาร์เก็ตต่างๆ เช่น บิ๊กซี โลตัส เดอะมอลล์

กรุ๊ปคาร์เก็ต วิลลามาร์เก็ต ท็อปซูเปอร์มาร์เก็ต เป็นต้น ก็ให้ความร่วมมือในการจัดเมนูดังกล่าวว่าร้อยเมนู

ส่วนราคาข้าวเหนียวมีราคาต่ำบ้างเพราะฝนตกทำให้ข้าวมีความชื้นสูง แต่ล่าสุดสมาคมโรงสีไทย สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย และสหกรณ์ต่างๆ ได้เข้าไปซื้อข้าวชาวนาทำให้ราคาเริ่มสูงขึ้น และจะทรงตัวไม่ตกต่ำลงอีกเพราะผลผลิตปีนี้จะไม่มากไปกว่านี้แล้ว แต่หากราคาตกต่ำลงอีกรัฐพร้อมที่จะนำมาตรการประกันราคาข้าวมาใช้

ด้านนายฉัตรชัย ตรีกรวิวิท ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ราคารายางแผ่นรมควันชั้น 3 ปรับตัวพุ่งทะลุ 60 บาท/กิโลกรัม(ก.ก.) และคาดว่าจะมีทิศทางปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นผลมาจากการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ผลักดันให้เกิดการใช้ยางพาราภายในประเทศเพิ่มขึ้น โดยเน้นการบริหารความต้องการใช้ยางให้สอดคล้องกับปริมาณผลผลิตที่ออกสู่ตลาด ประกอบกับกระแสความต้องการใช้ยางของโลกที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง เช่น ในประเทศจีนที่เป็นผู้รับซื้อยางรายใหญ่ของโลก ออกนโยบายกระตุ้นการอุปโภคบริโภค โดยในเดือนก.ย.ที่ผ่านมา ยอดขายรถยนต์ในประเทศจีนปรับเพิ่มขึ้นกว่า 13% คิดเป็นจำนวนรถยนต์ประมาณ 2.57 ล้านคัน

'คิดใหม่ ไทยก้าวต่อ'มอง'ชุมชนเข้มแข็ง'

ฐานรากสร้างทางรอดหลังโควิด

ล ถานการณ์ภัยแล้งที่รุนแรงในประเทศไทยช่วงสองปีที่ผ่านมา อันเป็นผลกระทบจากภาวะโลกร้อน ต่อเนื่องจนถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ลุกลามทั่วโลก ได้ส่งผลกระทบต่อารเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม รวมทั้งการใช้ชีวิตของผู้คน หลากหลายอาชีพต้องประสบชะตากรรม ตกงาน ขาดอาชีพ ขาดรายได้ เพราะการล็อกดาวน์ หยุดนิ่งกิจกรรมต่างๆ ในประเทศ และอีกด้านมีการนำเทคโนโลยีเข้ามาทดแทน ซึ่งเวลานี้สถานการณ์ยังคงส่งผลกระทบต่อเนื่อง ประชาชนจำเป็นต้องเรียนรู้ ปรับตัวเตรียมความพร้อม ที่จะใช้ชีวิตอยู่ในภาวะปกติใหม่ เพื่อรอดพ้นภาวะวิกฤตินี้ไปได้

จึงเป็นที่มาของโครงการ "คิดใหม่ ไทยก้าวต่อ" เพื่อศึกษาว่าอุปสรรคอยู่ที่ตรงไหน วิเคราะห์ภาพรวมของไทยก่อนและหลังโควิด-19 ให้เห็นภาพชัดเจนทุกด้าน เพื่อจะหาทางรอดไปด้วยกัน มีการเดินสายประชุมโต๊ะกลมรับฟังความเห็นทั่วประเทศ ภาคใต้ที่หาดใหญ่ อีสานที่ขอนแก่น ภาคเหนือที่เชียงใหม่ และภาคตะวันออกที่ชลบุรี จัดโดยแปดองค์กร ประกอบด้วยธนาคารแห่งประเทศไทย สถาบันนโยบายสาธารณะ และการพัฒนา สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร มหาวิทยาลัยมหิดล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดยมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ และสำนักข่าวไทยพับลิกา เป็นผู้ประสานงานโครงการ

ดร.ณชา อนันต์โชติกุล สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วยฯ หนึ่งในผู้ศึกษาของโครงการ บอกว่า โครงการศึกษาด้วยข้อมูลเชิงโครงสร้าง ศึกษาดัชนีอาชีพที่เสี่ยงถูกทดแทนด้วยระบบหุ่นยนต์ทั้งระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงมิติอาชีพที่ต้องทำงานกับคนจำนวนมาก เสี่ยงโควิด และกลุ่มอาชีพที่ไม่สามารถทำงานที่บ้านได้ อาชีพที่กระทบมากที่สุด เช่น ภาคบริการ เป็นไปได้ยากที่จะ Work From Home ซึ่ง 1 ใน 3 แรงงานไทย ถ้าปรับตัวไม่ทัน กระทบแน่นอน ช่วง 2-3 ปี จะเห็นงานหายไป คนถูกแทนที่ด้วยเทคโนโลยี จากเวทีต่างๆ จะได้ผลวิเคราะห์ความพร้อมของสังคมไทยในการเตรียมรับมือการเปลี่ยนแปลง ที่สำคัญได้รูปแบบขับเคลื่อนสังคมไทยด้วยการประยุกต์ใช้แนวพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หลังวิกฤติโควิด และได้ข้อเสนอต่อรัฐบาลปรับปรุงยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาประเทศ

จากประชุมโต๊ะกลมที่ จ.เชียงใหม่ ฉาย



การประชุมโต๊ะกลม "คิดใหม่/ไทยก้าวต่อ" ที่ จ.เชียงใหม่ จัดโดยสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระฯ กับ 7 ภาควิชา

ภาพสถานการณ์ในพื้นที่ เศรษฐกิจภาคเหนือ และสภาพปัญหาที่รุนแรง ไอรส เพชรเจริญ ผู้อำนวยการอาวุโสธนาคารแห่งประเทศไทย กล่าว ว่า ภาคเหนือประกอบด้วย 17 จังหวัด จำนวนประชากร 11.4 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 17 ของประเทศ สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมของภาคเหนือต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมของทั้งประเทศ 7 แสนล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8 ของ GDP ประเทศ สาขาเศรษฐกิจที่สำคัญของภาคเหนือ มี 4 สาขา ได้แก่ เกษตรกรรม สัดส่วนร้อยละ 16 ของเศรษฐกิจภาค (GRP) มาจากสินค้า 5 ประเภท คือ ข้าว อ้อยโรงงาน ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ลำไย และปศุสัตว์ อุตสาหกรรม สัดส่วนร้อยละ 20 ของเศรษฐกิจภาค มาจากสินค้าเกษตรแปรรูป สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ และเครื่องดื่ม ภาคบริการ สัดส่วนร้อยละ 59 ของเศรษฐกิจภาค มาจากการท่องเที่ยวร้อยละ 26 ของ GRP ภาคเหนือ

ผอ.อาวุโสแบงก์ชาติกล่าว ว่า ก่อนเกิดสถานการณ์โควิด-19 ปี 2562 มีจำนวนนักท่องเที่ยวมาเที่ยวภาคเหนือ 35 ล้านคน เป็นชาวไทย 30 ล้านคน ต่างชาติ 5 ล้านคน ซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวจีน ร้อยละ 29 รองลงมาคือ ฝรั่งเศส สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น เยอรมัน ฯลฯ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจเชิงโครงสร้างที่สำคัญตั้งแต่ พ.ศ.2524 ถึงปัจจุบัน จากการพึ่งพาภาคเกษตรเป็นภาคการผลิตและภาคบริการมากขึ้น ปี 2524 ภาคเกษตรร้อยละ 40 ภาคการผลิตร้อยละ 9 และภาคบริการร้อยละ 45 ปี 2561 ภาคเกษตรลดลงเหลือร้อยละ

16 ภาคการผลิตเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 20 และภาคบริการเพิ่มเป็นร้อยละ 59 ขยายตัวสูงจากเที่ยวบินภายในประเทศ หนุนการท่องเที่ยวในพื้นที่เติบโต เงินเองส่งเสริมคนออกเดินทางท่องเที่ยว ภาคเหนือไทยได้รับความนิยมมาก ภาคการผลิตเพิ่มจากการสร้างโรงงานเครื่องตัดแอลกอฮอล์ที่กำแพงเพชร และขยายการลงทุนการผลิตสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ที่นิคมอุตสาหกรรมลำพูน และโรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ที่กระจายความเสี่ยงจากปัญหาน้ำท่วมในปี 2554

"แรงงานส่วนใหญ่อยู่ภาคเกษตร สะท้อนจากปี 2546-2550 มีร้อยละ 56 แม้ว่าจะเป็นภาคที่มีผลิตภาพต่ำและภาคอุตสาหกรรมโตขึ้น แต่ในปี 2556-2560 ยังมีแรงงานภาคเกษตร ร้อยละ 45 แรงงานเหล่านี้ไม่สามารถย้ายไปภาคอุตสาหกรรมได้ เพราะส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุและการศึกษาน้อย สะท้อนถึงปัญหาสังคมผู้สูงอายุในภาคเหนือ จากสถานการณ์โควิด-19 เราต้องดูว่าโครงสร้างเศรษฐกิจแบบนี้ยังเหมาะสมหรือไม่ เรายังคงพึ่งพาการท่องเที่ยวแบบนี้อยู่หรือไม่อย่างไร" ไอรสกล่าว

ผอ.อาวุโสแบงก์ชาติกล่าวอีกว่า หลังเกิดโควิด ในภาพรวมทุกภาคเศรษฐกิจหดตัวลงเกือบทั้งหมด ยกเว้นการใช้จ่ายภาครัฐ การบริโภคภาคเอกชน การท่องเที่ยวหดตัวมาก เพราะกำลังซื้อลดลงและความเชื่อมั่นของผู้บริโภคต่ำ สินค้าประเภทอุปโภคบริโภคหดตัวร้อยละ 7.9 เมื่อเทียบกับปีก่อน สินค้าคงทนหมวดยานยนต์ลดลงร้อยละ 16.8 จากรายได้ของผู้บริโภคและสถาบันการเงินระมัดระวัง

การปล่อยสินเชื่อก็ตาม ในไตรมาสที่ 2 ภายหลังการผ่อนคลายมาตรการปิดเมือง การบริโภคภาคเอกชนปรับตัวดีขึ้น ประกอบกับมีการกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศจากภาครัฐ และการประกาศวันหยุดยาวสนับสนุนการบริโภคได้บางส่วน มีการเดินทางข้ามจังหวัดมากขึ้น สอดคล้องกับปริมาณการใช้น้ำมันมากขึ้น ตัวเลขเดือน ก.ค. ขยายตัวร้อยละ 4.3

“ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคปรับตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป ภายหลังจากมีมาตรการผ่อนคลายในปลายไตรมาสที่ 2 ภาคการท่องเที่ยวหดตัวมาก สะท้อนจากจำนวนผู้โดยสารที่เดินทางผ่านท่าอากาศยาน 5 แห่งในภาคเหนือ นักท่องเที่ยวชาวไทยที่ลดลงร้อยละ 90 ภายหลังผ่อนคลายมาตรการปิดเมืองเริ่มปรับตัวดีขึ้น แต่ก็ยังลดลงอยู่ร้อยละ 59.5 ส่วนรายได้เกษตรกรหดตัว เพราะได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ผลผลิตอุตสาหกรรมหดตัวเช่นกัน ภัยแล้งทำให้ภาคเกษตรมีผลผลิตต่ำ อีกทั้งคำสั่งซื้อน้อยลงจากสถานการณ์โควิด แต่หมวดอาหารมีความต้องการเพิ่มขึ้นบ้าง การลงทุนภาคเอกชนชะลอตัวจากภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซา” โอรสกล่าว

ด้านอนุวัตร ภูวเศรษฐ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคเหนือ หอการค้าไทย กล่าวว่า จากสถานการณ์โควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วน เราผ่านจุดต่ำสุดแล้ว แต่จะมองอนาคตกันอย่างไรเป็นความท้าทายที่หอการค้าไทยและทุกภูมิภาคได้หารือกันตลอด แต่มีความเชื่อว่า ดัชนีความเชื่อมั่นและรายได้ของผู้ประกอบการปรับตัวดีขึ้น แต่มีความกังวลการระบาดซ้ำระลอกที่ 2 เหมือนที่เกิดขึ้นกับประเทศเพื่อนบ้าน มีการคาดการณ์ว่าจะมีวัคซีนในช่วงปลายปี 2564 ต้องอยู่ในสภาวะหวาดระแวงไปอีกหนึ่งปีครึ่ง ภายหลังจากมีวัคซีนจะต้องใช้เวลาอีก 1 ปีกว่าที่ทุกอย่างจะกลับเข้าที่ นักท่องเที่ยวจะกลับมาคนใช้ชีวิตปกติ เราจะผ่านจุดนี้ไปได้อย่างไร

“ที่ผ่านมามีมาตรการจะมีมาตรการลดต้นทุนลดดอกเบี้ย แต่หลายโรงแรม หลายธุรกิจยังไม่กลับมาเปิด สะท้อนบางกิจการไปไม่ได้ ที่น่าห่วงที่สุดประชาชนจะอยู่รอดได้อย่างไร คำตอบจะอยู่ได้ถ้ามีรายได้ มีงานทำ ไม่ใช่อยู่ได้ด้วยเงินเยียวยา ไม่ใช่รัฐไปจ่ายเงินให้แต่ละเดือน ถ้ารัฐบาลช่วยเหลือ SME หรือผู้ประกอบการที่พอจะไปแต่ขาดทุนหมุนเวียนให้อยู่ได้ จะช่วยให้เกิดการจ้างแรงงานแทนที่รัฐบาลจะต้องใช้เงิน 4 เท่า เพื่อจุนเจือคนว่างงาน 1 คน ถ้ามีการจ้างพนักงาน 100 คน จะมีอย่างน้อย 300 คน ที่ได้รับรายได้จากการทำงาน มาจุนเจือครอบครัว ปัจจุบันทำให้ผู้ประกอบการไปต่อไม่ได้ คือ ค่าจ้างแรงงานและดอกเบี้ย ถ้ารัฐบาลสนับสนุนค่าจ้างแรงงานร้อยละ 30-40 จะช่วยให้ดำเนินการต่อไปได้ มาตรการล่าสุดที่สนับสนุนค่าจ้างแรงงานฉบับใหม่ครั้งหนึ่ง ก็ช่วยแบ่งเบาภาระได้ แต่ลูกจ้างที่ไม่อยู่ในระบบจะทำอย่างไร จะ



รักษาแรงงานเดิมไว้ได้อย่างไร” อนุวัตรกล่าว
บนเวทีได้แถลง เลขาธิการสภาพัฒนาภาคเหนือ เสนอทางรอดของคนที่ได้รับผลกระทบว่า แม้ลดการใช้จ่าย แต่หนี้สินไม่ลดและอาจมีการกู้เพิ่มมากขึ้น ดังนั้น ทุกคนต้องตระหนักรู้ตัวว่าจะประกอบตัวเองให้รอดพ้นวิกฤติได้อย่างไร ส่วนการใช้จ่ายภาครัฐยังสะเปะสะปะ ยากเห็นทิศทางที่ชัดเจน เช่น ภาคเหนือ มี 2 ปัญหาที่สำคัญ คือ สังคมผู้สูงอายุและสิ่งแวดล้อมรัฐบาลอาจจะชี้ทิศทางว่า ธุรกิจหรือกลุ่มที่สร้างงานตอบสนอง 2 ประเด็นดังกล่าว จะสนับสนุนเป็นพิเศษแก่ธุรกิจหรือกลุ่มที่สร้างคนมารองรับสังคมผู้สูงอายุ เราต้องเตรียมความพร้อมด้านสาธารณสุข การฟื้นฟูอาหาร การออกกำลังกาย และหลักสูตรดูแลผู้สูงอายุ มีการเรียนการสอนสร้างทักษะ สร้างบุคลากรขึ้นมา หรือกระตุ้นการรักษาสังแวดล้อม ถ้ารัฐบาลมีทิศทางที่ชัดเจนจะมีภาคธุรกิจพร้อมจะทำตาม งบประมาณที่ใช้จ่ายจะเห็นผลมากขึ้น
“ปัญหาสิ่งแวดล้อมไม่ได้มาพร้อมโควิด

โควิดจบ สิ่งแวดล้อมยังไม่จบ ฉะนั้น เมื่อมีงบประมาณ และทรัพยากรที่ว่างจากภารกิจด้านอื่น ก็ชี้เป้า ต้องให้ชัด มาฟื้นฟูด้านสิ่งแวดล้อม หลังโควิดจบ อาจมีนักท่องเที่ยวกลับมาจำนวนมาก ซึ่งกระทบสิ่งแวดล้อมแน่นอน รัฐต้องมีแผนงานฟื้นฟูเรื่องนี้ อากาศ ป่าไม้ ฝุ่นพิษ และขยะ มีการจ้างงานที่เกี่ยวข้อง ยกตัวอย่างเช่น เชียงใหม่ ฟังกลบ 90% บ่อขยะเต็ม ต้องย้ายที่ สร้างปัญหาใหม่ต้องส่งเสริมภาคธุรกิจทำบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรสิ่งแวดล้อม ลดอุตสาหกรรมพลาสติก โฟม เปลี่ยนมาหมุนแพคเกจจิ้งชีวภาพ ซึ่งใช้วัตถุดิบจากภาคเกษตรจะช่วยลดขยะ สร้างรายได้ภาคเกษตร” อนุวัตรย้ำสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องใหญ่ไม่แพ้โควิด
โอรสแห่งเพชร ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ กล่าวว่า ภาคเหนือมีประเด็นทางสังคมที่สำคัญคือ ผู้สูงอายุที่มีสัดส่วนมากที่สุด และเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเร็วกว่าภาคอื่น 10 ปี จากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 ที่มีแผนให้คุมกำเนิด นอกจากนี้ ภาคเหนือมีคนยากจน

6.68 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 9.85 ของประเทศ แม้ย่องสอนยากจนมากที่สุด ร้อยละ 49 รองลงมาคือตกและน่าน รัฐบาลควรกำหนดแนวทางการพัฒนาเลย เช่น ภาคอีสานหลุดพ้นจากความยากจน อีกปัญหาคือ แรงงานปกติสัดส่วนผู้ว่างงานประมาณร้อยละ 0.8-1.0 หรือประมาณ 5 หมื่นคน แต่ในไตรมาสที่ 2 สัดส่วนผู้ว่างงานก้าวกระโดดไปเป็นร้อยละ 2.1

อนาคตหลังโรคระบาดโควิด-19 (Post Covid-19) โสภณกล่าวว่า ต้องมองเศรษฐกิจฐานรากอย่างจริงจัง ให้ความสำคัญกับเกษตรทฤษฎีใหม่ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน การท่องเที่ยวชุมชน จะเสริมศักยภาพผู้ประกอบการท้องถิ่นชุมชนอย่างไรเป็นเรื่องสำคัญ ในเรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณให้กระทรวงเกษตร และกรมพัฒนาชุมชนในการทำโคกหนองนาโมเดลประมาณ 1 หมื่น 4 พันล้านบาท เพื่อปรับโครงสร้างการผลิตภาคการเกษตรให้มีความยั่งยืน ต้องหันกลับมามองปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในเรื่องของการมีภูมิคุ้มกัน นี่คือนโยบายที่รัฐบาลให้ความสำคัญและอยากเห็นทุกภาคส่วนเข้าร่วมด้วย

ส่วนที่สองคือการเติบโตอย่างยั่งยืนทั้งเกษตรสมัยใหม่ เกษตรอัจฉริยะ และเรื่องสุขภาพซึ่งภาคเหนือตอนบนเคยประสบความสำเร็จ เรื่อง Medical Hub แล้ว วันนั้นภาคเอกชนอยากให้สศช. ร่วมกับภาคต่างๆ ขับเคลื่อนเรื่อง Wellness ปัจจุบันกำลังจะเข้าสู่กระบวนการแผน 13 และแผนฯ ภาครอบใหม่ จังหวัด กลุ่มจังหวัดต้องเริ่มกระบวนการการจัดทำแผนรอบใหม่ โดยต้องทำภายใต้การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากโรคโควิด-19 อีกประเด็นการท่องเที่ยวคุณภาพสูงเน้นการท่องเที่ยวที่จะสร้างรายได้สูง อาจเป็นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ฯลฯ รัฐบาลมีนโยบายกระจายความเจริญลงสู่เขตเศรษฐกิจพิเศษทั่วประเทศ ในภาคเหนือ เน้นเชียงใหม่, ลำปาง, ลำพูน และเชียงใหม่ เรียกว่าเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ (Northern Economic Corridor - NEC) เน้นการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative LANNA) ตรงนี้เป็นศูนย์กลางการเจริญเติบโต (Growth Center) เพื่อไม่ให้มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศกระจุกตัวอยู่แค่กรุงเทพฯ และปริมณฑล

สำหรับภาคตะวันออกเปิดประชุมโต๊ะกลม "คิดใหม่ ไทยก้าวต่อ" ที่ จ.ชลบุรี มีตัวแทนจากภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรม และผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ประสิทธิ์ โอสถานนท์ ที่ปรึกษาลาถาวร ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ กล่าวว่า ในสถานการณ์ที่ประเทศไทยได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ประชาชนไทยจะสามารถรับมือหรือปรับเปลี่ยนในการขับเคลื่อนสังคมและเศรษฐกิจหลังโควิด โดยการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนในทุกภาค อย่างที่ภาคตะวันออก ภาคอุตสาหกรรมจะต้องปรับหรือสร้างแบรนด์ใหม่ขึ้นคง การหัดตัวด้านท่องเที่ยวมีผลต่อแรงงานหรือผู้ประกอบการ



อนุวัตร ภูวเศรษฐ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจภาคเหนือ ทอการค้าไทย

บางธุรกิจ ส่วนภาคเกษตรกระทบไม่มาก เป็นสิ่งที่เราเน้นในการนำเกษตรทฤษฎีใหม่มาใช้ หลังรับฟังครบทุกภาคจะสรุปแนวทางและหารูปแบบที่น้อยนำแนวพระราชดำริมาปรับใช้ต่อยอดไปในระดับนโยบายเสนอต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป

ดร.จิตเกษม พรประพันธ์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายนโยบายโครงสร้างเศรษฐกิจ ผู้แทนแบงก์ชาติ กล่าวว่า ผลกระทบจากโควิด-19 สร้างความไม่แน่นอนต่อการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของประชาชน และอาจกระทบศักยภาพเศรษฐกิจในระยะยาว และการฟื้นตัวของภาคท่องเที่ยวและส่งออกในระยะข้างหน้ายังมีความไม่แน่นอนอยู่มาก ต้องใช้เวลามากกว่าจะกลับสู่ระดับเดิม ทำให้มีผู้ว่างงานจำนวนมาก การจ้างงานและรายได้ยังคงประปรายและจะใช้เวลาฟื้นตัวนาน การฟื้นตัวจะแตกต่างกันมากระหว่างภาคเศรษฐกิจและผู้ประกอบการแต่ละกลุ่มมาตรการภาครัฐ และธุรกิจมีกำลังการผลิตส่วนเกินสูง และสถานการณ์มีความไม่แน่นอนสูงและไม่ทราบว่าจะจบลงเมื่อไร ควรใช้ policy spread หรือภาวะดอกเบี้ยต่ำ ที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพสูงสุด และเตรียมสำรองเงินไว้เพื่อเศรษฐกิจเข้าสู่กรณีเลวร้าย

"ดังนั้น นโยบายภาครัฐจะต้องประสานกันเพื่อลดผลกระทบระยะยาวต่อเศรษฐกิจ รักษาศักยภาพการขยายตัวของเศรษฐกิจ และเอื้อให้เกิดการปรับตัวไปสู่โลกใหม่หลังโควิด-19 เช่น นโยบายการคลังที่ตรงจุดและทันสมัยจะมีบทบาทสำคัญต่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการสนับสนุนการจ้างงานและช่วยธุรกิจ รวมถึงรักษาระดับศักยภาพการเติบโต นโยบายการเงินผ่อนคลายต่อเนื่อง และดำเนินมาตรการด้านการเงินและสินเชื่อเพิ่มเติมและนโยบายด้านอุปทานปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ เพื่อสนับสนุนการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ ทั้งธุรกิจ ทู และแรงงาน ให้สอดคล้องกับภูมิทัศน์ทางเศรษฐกิจใหม่หลังการระบาด" ดร.จิตเกษมกล่าว

พยัพ แจ่มสวัสดิ์ รองเลขาธิการสภา

อุตสาหกรรมภาคตะวันออก กล่าวว่า ภาคตะวันออกแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 ประกอบด้วย จ.ระยอง ชลบุรี และฉะเชิงเทรา ซึ่งเป็นกลุ่ม EEC และกลุ่มที่ 2 คือ จันทบุรี ตราด ปราจีนบุรี และสระแก้ว ทำให้มีที่แตกต่างจากกลุ่มที่ 1 ภาคอุตสาหกรรม มีผลต่อการจ้างงาน การขาดแคลนแรงงานต่างด้าวที่กลับประเทศเพราะโควิด-19 และแรงงานที่มีทักษะขั้นสูง ยังส่งผลถึงโครงการลงทุนของภาครัฐที่เป็นการลงทุนใหม่ ต้องเลื่อนระยะเวลาการเบิกจ่ายออกไป และต้นทุนความเชื่อมั่นของภาคธุรกิจ จนทำให้ภาคเอกชนบางส่วนชะลอการลงทุนออกไปก่อน ดังนั้น ข้อเสนอในการกระตุ้นเศรษฐกิจคือ การเดินทางต่อเนื่องในโครงการเขตพัฒนาพิเศษตะวันออก (EEC) เพราะจะทำให้เกิดการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีธุรกิจดำเนินต่อเนื่องและการจ้างงาน การจัดซื้อจัดจ้างโดยภาครัฐต้องให้มีการจัดซื้อจ้าง SME เฉพาะในไทย ไม่น้อยกว่า 30% ซึ่งผ่านมติ ครม.แล้ว เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศ ออกมาตรการส่งเสริมการลงทุนเพิ่มเติม เพื่อดึงดูดนักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนในส่วนภูมิภาค โดยเฉพาะในพื้นที่ EEC

ด้านอิริรินทร์ วัฒนวนานกุล ประธานหอการค้าจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า ความจริงเราอยู่ในภาวะเศรษฐกิจถดถอยก่อนช่วงโควิด-19 ตั้งแต่สงครามการค้า ใน 2-3 ปีที่ผ่านมา พอดีโควิด-19 ยิ่งทำให้สภาพเศรษฐกิจทั้งประเทศได้รับผลกระทบหนัก อย่างพิพาสต์ส่วนนักท่องเที่ยวต่างชาติถึง 70-80% นักท่องเที่ยวหาย 100% แต่ในความโชคร้ายก็ยังเป็นความโชคดีของภาคตะวันออก เพราะมีพื้นที่ใกล้กับกรุงเทพฯ พอเปิดล็อกควมได้พื้นที่ทางที่ขึ้น โรงแรมทยอยเปิด ร้านอาหารพอได้ขายในวันเสาร์-อาทิตย์ ดังนั้น บทบาทของหอการค้าในการช่วยให้เศรษฐกิจในพื้นที่ขับเคลื่อนไปได้ โดยส่งเสริมเรื่องของนวัตกรรม ดิจิทัล เทคโนโลยีให้กับ SME ให้เข้าถึงได้ง่าย และสามารถนำไปใช้ได้จริงอย่างยั่งยืน แจกทุนอุดหนุน ดิจิทัล จำนวน 10,000 บาทให้กับผู้ประกอบการ

เล็ก-ขนาดกลาง สามารถเข้าถึงแพลตฟอร์มต่างๆ ได้ในการจัดการบริหารร้านให้เป็นระบบ เพื่อเข้าสู่ การแข่งขันทางการตลาด ซึ่งจะสร้างสมดุลสภาพ เศรษฐกิจให้เข้มแข็งได้

ทางรอดด้านเกษตร พุดลามา ยูโรงาม เกษตรและสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา กล่าวว่า โควิด-19 ทำให้เราเห็นได้ชัดมากขึ้นว่า หลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงทำให้ภาคเกษตรไม่ได้รับผลกระทบมากนัก ก่อนโควิดสนับสนุนเกษตรกรให้ทำ เกษตรทฤษฎีใหม่ทั่วประเทศกว่า 2 แสนราย เข้าสู่ ช่วงวิกฤติโควิด-19 เกิดโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่ม เกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อรองรับแรงงานที่กลับมา ยัง บ้านเกิด และพัฒนาเกษตรกรเดิมที่มีอายุ 45 ปี ขึ้นไป ได้เพิ่มศักยภาพและพัฒนาการเกษตรด้วย นวัตกรรมหรือเทคโนโลยี ซึ่งนอกจากสร้างงาน สร้างรายได้ ยังช่วยรักษาดิน น้ำ ป่า ให้สมบูรณ์ โดยได้มีการเปิดรับสมัครเข้ามาแล้วตั้งแต่สิงหาคม ประมาณ 30% และต้องดำเนินการคัดเลือกอีกใน ขั้นตอนต่อไป

พงษ์อนันต์ จันทร์ไพร ท้องเที่ยวและกีฬา จังหวัดระยอง แสดงความคิดเห็นว่า กิจกรรมหรือ แคมเปญที่ ททท.ได้จัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว อย่างกินทุเรียนก่อนใครระยอง ชวนคนมา เที่ยวสวนผลไม้ เมื่อเราต้องรับมือกับวิกฤติโควิด-19 ทำให้เกิดโอกาสในการขายเป็นกินทุเรียนก่อน ใคร สั่งออนไลน์จากระยอง ผลตอบรับที่ดีมาก จะ ประเมินผลเพื่อจัดทำแคมเปญต่อเนื่อง ส่วนปัญหา การท่องเที่ยวชุมชนที่ยากแก่เปลี่ยน ทุกคนมีสมาธิ โฟน สามารถจองตั๋วเครื่องบิน โรงแรม หรือร้านอาหารต่างๆ ผ่านเอเยนต้ออนไลน์หรือแอปพลิเคชัน ที่ไม่ใช่ของคนไทย ผลประโยชน์ไม่เข้าประเทศ เสนอให้ภาครัฐส่งเสริม SME พัฒนาแอปพลิเคชัน ของคนไทยเพื่อขยายโอกาสทางธุรกิจในประเทศ

ทั้งนี้ คณะวิชาการโครงการ "คิดใหม่ ไทย ก้าวต่อ" จะรวบรวมงานทางวิชาการและความ คิดเห็นของประชาชนเพื่อเสนอต่อรัฐบาลและ ประชาชนภายในเดือนพฤศจิกายนนี้ นอกจากนี้ ได้ เปิดแพลตฟอร์มออนไลน์ให้คนไทยแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์มายังมูลนิธิปิด ทองหลังพระฯ www.pidthong.org อีกช่องทางด้วย.

จีเปิด'วิสามัญ'ถกสลายม็อบ แนะ'ชวน'ดึงทุกขั้วร่วมหารือ

ใช้รัฐสภาเป็นเวทีแก้วิกฤต พท.วอนพรรครบ.ถอนตัว คาใจบิกตุ่พูดถึง'มัจจุราช'

นายกษัยำทำตามขอบเขต กม. ปิดลิตรอนสิทธิเสรีภาพประชาชน
ขอหลีกเลี่ยงการร่วมชุมนุม 'ภูมิธรรม'ส่งสารจากเพื่อนถึงเพื่อน
จีพรรคร่วม รบ.ถอนตัว 'สุทิน'ขอ'ชวน'เรียก หน.พรรค-ส.ว.ร่วมถก
หาทางออก ส.ส.ปชป.จีเปิดสภาวิสามัญ (อ่านต่อหน้า 5)

ต่อจากหน้า 1
จีเปิด'วิสามัญ'

'นายกษัยำ'ทำตามขอบเขตกม.

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ชี้แจงเรื่อง เหตุการณ์ชุมนุมเมื่อคืนวันที่ 16 ตุลาคม รัฐบาล ได้ดำเนินการตามขอบเขตกฎหมายเพื่อพยายาม ยุติการชุมนุม การกระทำดังกล่าวไม่ได้เป็นการ ลิดรอนสิทธิ เสรีภาพของประชาชนกลุ่มใดทั้งสิ้น "การพยายามยุติการชุมนุมของรัฐบาล เน้น การดำเนินการตามหลักสากลและได้กำชับเจ้าหน้าที่รัฐทุกฝ่ายให้เน้นความปลอดภัยสูงสุด ของผู้มาร่วมชุมนุมทุกคน อีกทั้งรัฐบาลต้องเร่ง ยุติการชุมนุมเพื่อป้องกันกลุ่มบุคคลที่มีความ พยายามสร้างสถานการณ์ให้เลวร้ายกว่าเดิม การปลุกปั่น บิดเบือนข้อมูลเหตุการณ์ชุมนุม เพื่อหวังผลทางการเมืองและให้สังคมเกิดความ แตกแยกถือเป็นความผิดร้ายแรงที่รัฐบาลจะ

ต้องเร่งจับกุมกลุ่มบุคคลดังกล่าว เหตุการณ์ ชุมนุมครั้งนี้ ไม่มีคำว่าพ่ายแพ้หรือชัยชนะของ ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหากแต่เป็นความเสียหายและ พ่ายแพ้ของคนไทยและประเทศไทย

นายอนุชากล่าวว่า นายกรัฐมนตรีได้ยื่นขอ ความร่วมมือประชาชนทุกฝ่ายร่วมกันเพื่อหลีกเลี่ยงการร่วมชุมนุมและไม่ทำสิ่งใดซึ่งขัดต่อ กฎหมาย และย้ำจะเร่งนำความเรียบร้อยกลับสู่ บ้านเมืองโดยเร็วที่สุด

'ภูมิธรรม'จีพรรคร่วมถอนตัว

นายภูมิธรรม เวชยชัย ที่ปรึกษาหัวหน้า พรรคเพื่อไทย (พท.) โพลัสข้อความผ่านเฟซ บุกส่วนตัว ระบุว่า "สารจากเพื่อนถึงเพื่อน ถึงคุณอนุทิน ชาอู่วีรกุล, คุณจรินทร์ ลักษณะ วิศิษฐ์, คุณวราวุธ ศิลปอาชา หัวหน้าพรรคร่วม รัฐบาล สถานการณ์บ้านเมือง เป็นถึงขั้นนี้แล้ว ท่านจะทนนิ่งเฉยอยู่ได้หรือ ท่านต้องตัดสินใจ เลิก อุ้ม เลิกสนับสนุนรัฐบาลที่ใช้ความรุนแรงต่อเด็ก, เยาวชนและประชาชน ที่ใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญ ได้แล้ว รัฐบาลที่ใช้ความรุนแรงต่อประชาชน ต้องพิจารณาตัวเอง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ต้องลาออก"

'สุทิน'ขอ'ชวน'เรียกคุยส.ส.-ส.ว.

นายสุทิน คลังแสง รองหัวหน้าพรรค พท. ให้สัมภาษณ์ถึงการหารือกับ ส.ส.ฝ่ายรัฐบาล เพื่อ ขอความร่วมมือให้เปิดประชุมสภา สมัยวิสามัญ เพื่อแก้ปัญหาวิกฤตเร่งด่วนของประเทศว่า คิด ว่าการที่จะไปเชิญ ส.ส.ฝ่ายรัฐบาลทั้งหมดมา พุดคุยก็คงไม่ใช่เรื่องง่าย จึงได้เสนอให้นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เชิญหัวหน้า พรรคการเมืองทุกพรรค ทั้งฝ่ายค้าน และฝ่าย รัฐบาล รวมถึง ส.ว. มาหารือกัน ว่าสภาจะแก้ไข ปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างไร เชื่อว่าภายในวันนี้ทุก อย่างจะมีความคืบหน้า

เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่า หากสามารถเปิดประชุม สภาสมัยวิสามัญได้ จะตรวจสอบการใช้อำนาจ ของรัฐบาลที่ใช้ในการสลายชุมนุมหรือไม่ นาย สุทินกล่าวว่า เราจะนำเรื่องนี้เข้าไปหารือด้วย พร้อมกับเรื่องอื่นๆ เช่น การแก้ไขรัฐธรรมนูญ การไม่ให้เกียรติ การลบปรมาท และการทำทนาย ผู้ชุมนุม ซึ่งเป็นมูลเหตุและเป็นการเติมอุดหนุน ให้รุนแรงขึ้น ซึ่งรัฐบาลทำอย่างนี้มาตลอด พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ก็แสดงการ ทำทนายผู้ชุมนุมด้วย

อึดจนท.ทำเกินกว่าเหตุ

เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่า มีความเห็นต่อการ สลายชุมนุมเมื่อวันที่ 16 ตุลาคมที่ผ่านมา อย่างไร นายสุทินกล่าวว่า คิดว่าเป็นการทำ เกินกว่าเหตุ เพราะเด็กที่มาชุมนุมก็จะสลาย ชุมนุมเองอยู่แล้ว จึงไม่มีความจำเป็นที่จะ ต้องใช้มาตรการนั้น เพราะผู้ชุมนุมไม่มีท่าที่ ก้าวร้าว ละเมิดกฎหมาย หรือทำลายทรัพย์สิน สาธารณะใดๆ

เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่า มองท่าทีการให้สัมภาษณ์ ของ พล.อ.ประยุทธ์ เมื่อวันที่ 16 ตุลาคมอย่างไร รองหัวหน้าพรรค พท.กล่าวว่า มองว่าเป็นท่าทีที่ ไม่เหมาะสม เป็นเหมือน 1.การข่มขู่ 2.เป็นการ

มติชน

Matchon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: อาทิตย์ 18 ตุลาคม 2563

ปีที่: 43

ฉบับที่: 15561

หน้า: 1 (ล่าง), 5, 10

Col.Inch: 178.70

Ad Value: 196,570

PRValue (x3): 589,710

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: จีเปิด'วิสามัญ'ถกสลายมือบ และ'ชวน'ดึงทุกขั้วร่วมหารือ

แสดงออกถึงการไม่ยอมรับหรือพิจารณาตัวเอง
ยังยืนยันว่าตัวเองไม่ผิด 3.ยืนยันว่าจะไม่มีการ
เจรจากับผู้ชุมนุม 4.ยังพูดเป็นปริศนาให้คนไป
ตีความไปในทิศทางที่ไม่เหมาะสม ทั้งเรื่องความ
เป็นความตาย และพญามัจจุราญ

'ท็อป'ขอรับใช้สถาบันตามเตี้ย

นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะประธาน
คณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์พรรค
ชาติไทยพัฒนา กล่าวถึงกรณีนายภูมิธรรม
เวชชัช โพลด์เรียกร้องให้เลิกสนับสนุนรัฐบาล
จากเหตุสลายการชุมนุมคณะราษฎร เมื่อวันที่
16 ตุลาคม ว่า เรื่องนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนต้อง
ขอหารือกันภายในพรรคก่อนแต่หากถามจุดยืน
ของพรรคชาติไทยพัฒนา คือการทำงานเพื่อ
แผ่นดิน รับใช้สถาบันสนองเบื้องพระยุคลบาท
เหมือนสมัยที่นายบรรหาร ศิลปอาชา อดีตนาย
กรัฐมนตรี ได้ทำงานมา

ปชป.ขอทุกฝ่ายทำความเข้าใจ

นายราเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรค
ประชาธิปัตย์ (ปชป.) กล่าวว่า จากสถานการณ์
ที่เกิดขึ้นภายหลังการชุมนุมเมื่อคืนวันที่ 16
ตุลาคมที่ผ่านมา เห็นว่ามีความจำเป็นอย่างยิ่ง
ที่ต้องมีการพูดคุยกัน โดยทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
ซึ่งควรประกอบไปด้วยตัวแทนรัฐบาล ตัวแทน
พรรคการเมืองที่มี ส.ส.ในสภา ตัวแทนเจ้าหน้าที่
ที่เกี่ยวข้อง และที่สำคัญคือต้องมีตัวแทนจาก
กลุ่มผู้ชุมนุมด้วย เพื่อนำไปสู่การพูดคุยเจรจา
ทำความเข้าใจในทุกเรื่อง ซึ่งจะเป็นการหา
ทางออกที่ดีที่สุด อีกทั้งยังเป็นการป้องกันไม่ให้
สถานการณ์บานปลายนำไปสู่ความรุนแรง ซึ่ง
จะไม่เป็นผลดีต่อทุกฝ่าย และเชื่อว่าไม่มีใครเห็น
ด้วยหากมีการใช้ความรุนแรง

ย้ำพร้อมผลักดันแก้รธน.เต็มที

นายราเมศกล่าวว่า ส่วนเรื่องแก้รัฐธรรมนูญ
ในส่วนของพรรค ปชป.มีจุดยืนเรื่องนี้มา
ตั้งแต่ต้น พร้อมผลักดันให้เกิดผลสำเร็จอย่าง
เต็มที่ เพื่อให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้เป็น
ประชาธิปไตยมากยิ่งขึ้น และอีกทางคือกลไก
รัฐสภาที่สามารถขับเคลื่อนเพื่อร่วมในการหา
ทางออกให้กับประเทศได้ด้วย ที่สามารถเริ่มได้
เลยคือประธานคณะกรรมการการ (กมธ.) สามัญ
ทุกคณะ รวมถึงคณะกรรมการวิสามัญชุด
สำคัญที่เกี่ยวข้อง เช่น กมธ.วิสามัญก่อนรับ
หลักการเรื่องแก้รัฐธรรมนูญ ประธานวิปรัฐบาล
วิปฝ่ายค้าน ก็สามารถเรียกประชุมหารือเพื่อ
ช่วยกันคิดหาทางออกให้กับประเทศด้วย

'เทพไท'หนุนเปิดวิสามัญรัฐสภา

นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช
พรรค ปชป. กล่าวถึงกรณีที่มีผู้ประกาศข่าว
สถานีโทรทัศน์คนหนึ่ง ได้โพสต์ทวีตเตอร์
ตั้งคำถามถาม ส.ส.ทำอะไรเวลาบ้านเมืองมี
ปัญหา "โปรดนึกถึงเวลาเดินไหวลิบทิศขอ
คะแนนเสียงจากเขาด้วย" นั้นว่า เห็นด้วย
กับการตั้งคำถามดังกล่าว ซึ่งเป็นความจริง
ที่สภาผู้แทนราษฎรไม่ได้เป็นที่พึงหวังของ
ประชาชนเท่าที่ควร แต่ก็ยังมี ส.ส.จำนวนไม่
น้อย ที่ยังทำหน้าที่เป็นตัวแทนของประชาชน
ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ สำหรับตน
แม้ว่าศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งให้หยุดปฏิบัติ
หน้าที่ชั่วคราวก็ตาม แต่ก็มั่นใจว่าได้ทำหน้าที่
เป็นปากเสียงให้กับประชาชนได้อย่างเต็ม
ความสามารถ ด้วยการแสดงความคิดเห็น
ต่อสถานการณ์การชุมนุมอย่างต่อเนื่องตลอด
เวลา และยังคงมุ่งมั่นผลักดันแนวความ
คิดของตนเอง เพื่อแก้ปัญหาความขัดแย้ง
ทางการเมืองในสังคมอีกต่อไป

นายเทพไทกล่าวต่อว่า ในฐานะที่เป็น
ส.ส.คนหนึ่ง ที่มีความเชื่อมั่นในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข ขอสนับสนุนการใช้เวทีรัฐสภาเป็น
ที่แก้ปัญหาของชาติบ้านเมือง เพราะรัฐสภามี
ส.ส.ที่มาจาก การเลือกตั้งของประชาชนทั่วทั้ง
ประเทศ เป็นตัวแทนของประชาชนอย่างแท้จริง
การเปิดประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัญ เพื่อรับฟัง
ความคิดเห็นจากตัวแทนของประชาชน เป็นสิ่ง
ที่พึงกระทำเป็นอย่างยิ่ง จึงขอเรียกร้องมายัง
ส.ว.ทุกคน และ ส.ส.จากทุกพรรคการเมือง
เพื่อใช้สิทธิตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญมาตรา
123 ลงชื่อในญัตติขอเปิดประชุมรัฐสภาสมัย
วิสามัญยื่นต่อประธานรัฐสภาโดยเร็วที่สุด ก่อน
ที่สถานการณ์การเมืองจะวิกฤตไปมากกว่านี้อย่า
ทำให้สังคมต้องสิ้นหวัง และขาดความเชื่อมั่น
ในระบบรัฐสภา เพราะจะสร้างความเสียหาย
เสื่อมศรัทธาต่อระบอบประชาธิปไตย เพราะ
ฉะนั้นสมาชิกรัฐสภาทุกคนต้องตระหนักใน
บทบาทและหน้าที่ ใช้เวทีรัฐสภาแก้ปัญหาของ
บ้านเมือง ก่อนที่จะไม่มีรัฐสภาในการแก้ปัญหา
ประชาชนอีกต่อไป

'ส.ส.ปชป.'จีเปิดสภาวิสามัญ

นายอิสระ เสรีวัฒนวุฒิ ส.ส.บัญชีรายชื่อ
พรรค ปชป. โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวว่า "ทำไม
ต้องรออีกสองอาทิตย์ งบในงบ เหตุการณ์มา
จนถึงวันนี้ ผมไม่เข้าใจว่าทำไมเราต้องให้รออีก

สองอาทิตย์เพื่อเปิดสมัยประชุมสภาปกติ ทั้งที่
เห็นกันอยู่ว่าสถานการณ์ไม่ปกติ ขอเรียกร้องให้
ส.ส.ทุกคน โดยเฉพาะฝ่ายรัฐบาล อย่าลังเลที่จะ
ร่วมกันลงชื่อเปิดสมัยประชุมวิสามัญเพื่อพูดคุย
และถกแถลงหาทางออกของปัญหานี้เลย ก็เห็น
กันอยู่แล้วว่าวันนี้เหตุการณ์มันไปถึงขั้นนี้ ส่วน
หนึ่งก็เพราะไปซื้อเวลา ยักยอก ไม่ลงมติรับหรือ
ไม่รับหลักการแก้ไขรัฐธรรมนูญ จนมาถึงตอน
นี้ งบวิปรัฐบาลที่บอกให้รอมติพรรค รออีกสอง
อาทิตย์ก็เปิดสมัยปกติแล้ว ถ้าญาติเรากำลัง
ป่วยไคร้ม่า ต้องการรักษาพยาบาลโดยด่วน เรา
จะบอกให้คนป่วยรอไปก่อนสองอาทิตย์ค่อย
ตายเหอครีบ งบ ส.ส.คือผู้แทนประชาชนทุก
คนไม่ว่าฝ่ายไหน อย่ายึดติดกับอำนาจหรือ
ตำแหน่ง และยอมเป็นเครื่องมือหรือหนึ่งร้าน
ให้ใครคนใดคนหนึ่งในการล้มล้างความเชื่อมั่น
ศรัทธาของระบบรัฐสภาเลยครีบ เป็น ส.ส.ทำไม
กลัวการประชุมสภา งบ"

'ชินวรณ์'เผยฝ่ายค้านยังไม่ประสาน

นายชินวรณ์ บุญยเกียรติ ส.ส.นครศรี
ธรรมราช พรรค ปชป. ในฐานะรองประธาน
คณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล (วิ
ปรัฐบาล) กล่าวถึงข้อเรียกร้องให้เปิดประชุมสภา
สมัยวิสามัญ หลังเกิดการสลายชุมนุมเมื่อคืนวันที่
16 ตุลาคม ว่า โดยหลักการในทางกฎหมาย
รัฐธรรมนูญสามารถทำได้อยู่แล้ว และโดย
สถานการณ์ขณะนี้เห็นว่าเป็นเรื่องที่มีความเร่ง
ด่วนในเรื่องสถานการณ์ฉุกเฉิน เพราะการใช้

พื้นที่รัฐสภาในการพูดจาแลกเปลี่ยนกัน ก็
เป็นการร่วมมือในการแก้ไขปัญหาได้ อย่างไร
ก็ตาม ก็ต้องหารือร่วมกันจากทุกฝ่าย เข้าใจว่า
เรื่องการเปิดวิสามัญ ฝ่ายค้านเป็นผู้หยิบยก
ขึ้นมา แต่ตอนนี้ยังไม่มีการล่ำรายชื่อสนับสนุน
ซึ่งในวิปรัฐบาลเคยหารือกันแล้วตั้งแต่เกิด
สถานการณ์ทั้งเรื่องเปิดวิสามัญ หรือให้คณะ
กรรมธิการชุดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรงเข้าไป
ดูแล ซึ่งในสัปดาห์หน้าน่าจะมีการหารือกัน
ระหว่างวิปฝ่ายค้านและวิปรัฐบาล เพราะถ้าไม่
เร่งรีบดำเนินการ ก็จะอยู่ในช่วงเวลาเปิดสมัย
สามัญ แต่ยังไม่ได้มีการนัดหมายว่าจะหารือ
กันวันไหน อย่างไรก็ตาม ในส่วนของพรรค
ประชาธิปัตย์เห็นเป็นอย่างไร คงต้องรอดูจาก
การหารือของพรรคร่วมฝ่ายค้านและรัฐบาลก่อน
เมื่อถามว่า มีข้อเรียกร้องให้พรรค
ประชาธิปัตย์ถอนตัวออกจากการร่วมรัฐบาล
นายชินวรณ์กล่าวว่า สถานการณ์ที่เกิดขึ้นเข้าใจ
ว่าเป็นเรื่องที่มีความละเอียดอ่อน ที่เราต้องมา

คิดว่าจะแก้ปัญหาและหาทางออกให้กับบ้านเมืองอย่างไร ดังนั้น จึงต้องคำนึงวิธีการที่ดีที่สุดในการหาออกของประเทศ

‘หมอเอก’จีตร.แจงสารเคมีสีฟ้า

นพ.เอกภพ เพียรพิเศษ ส.ส.เชียงราย พรรคก้าวไกล (ก.ก.) กล่าวถึงเหตุการณ์ที่เจ้าหน้าที่สลายการชุมนุมเมื่อคืนวันที่ 16 ตุลาคมที่ผ่านมาว่า ถือเป็นกรกระทำที่รุนแรงเกินกว่าเหตุและผิดหลักปฏิบัติสากลอย่างชัดเจน สหประชาชาติได้กำหนดแนวทางไว้ว่าการจะใช้ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงนั้นจะต้องใช้เฉพาะในเหตุจลาจลที่อาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บล้มตายหรือมีการทำลายข้าวของอย่างกว้างขวาง แต่การชุมนุมเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม ประชาชนมารวมตัวกันด้วยความสงบเรียบร้อย ไม่ได้เข้าข่ายที่ต้องใช้กำลังเข้าปราบปรามสลายการชุมนุม และขอประณามการกระทำของเจ้าหน้าที่และผู้สั่งการ

นพ.เอกภพกล่าวต่อว่า ทั้งนี้ มีรายงานหลากหลายประเทศว่ามีคนเสียชีวิตและพิการจากผลของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงนี้ รวมถึงอันตรายจากสารเคมีที่ผสมลงไปในน้ำ ซึ่งจนถึงตอนนี้ยังไม่มี ความชัดเจนจากทางฝั่งตำรวจว่าใช้สารเคมีอะไร เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องต้องออกมาชี้แจง จะแจ้งแค่ว่าเป็นน้ำผสมสารเคมีไม่ได้

‘สารวัตรเพียว’ชวนตร.กล้า‘กบฏ’

พ.ต.ต.ชวลิต เลหาอุดมพันธ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรค ก.ก. ให้สัมภาษณ์ถึงการสลายชุมนุมของตำรวจ เมื่อวันที่ 16 ตุลาคมที่ผ่านมาว่า กลุ่มผู้ชุมนุมไม่ได้สร้างความรุนแรง แต่ชุมนุมอย่างสงบ ซึ่งตามปกติเจ้าหน้าที่จะไม่ใช้กำลังรุนแรงในการสลาย ถึงแม้ว่าจะทำตามขั้นตอน

1 2 3 และ 4 แต่ไม่ควรเริ่มต้นตั้งแต่ขั้นแรกเลยด้วยซ้ำ เพราะไม่มีความชอบธรรมที่ต้องสลายเลย ผู้สื่อข่าวถามว่า ตำรวจที่เข้ามาปฏิบัติหน้าที่มักจะแจ้งผู้ชุมนุมว่านายสั่งมา พ.ต.ต.ชวลิตกล่าวว่า ตามกฎหมายต้องทำตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา แต่ว่าก็จะมีกฎหมายที่ระบุว่า หากเป็นคำสั่งที่มีข้อ ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ต้องทำหนังสือ ทัดทาน ไม่เช่นนั้นผู้บังคับบัญชาก็จะมีความผิดตามคำสั่งนั้นด้วย

ผู้สื่อข่าวถามว่า ในฐานะ ส.ส.ที่เคยเป็นตำรวจ จะผลักดันให้การใช้อำนาจของตำรวจมีความชอบธรรมมากขึ้นอย่างไร พ.ต.ต.ชวลิตกล่าวว่า เราต้องสร้างจิตสำนึก เพราะตำรวจในปัจจุบันค่อนข้างเยียวยาก ถึงแม้ว่าตำรวจคนนั้นจะตาสว่าง รู้ว่าความจริงเป็นอย่างไร หรือ

ใจอยู่ข้างใคร แต่ประเด็นคือ ความกลัว ความหุดหู่ และการไร้ความหวัง จากระบบที่พวกเขาเจอมานานหลายปี คือต้องคิดถึงครอบครัวมากกว่าส่วนรวม ยกตัวอย่างช่วงแรกที่มีระเบียบให้ตัดผมชาวสามด้าน ตำรวจก็ถือแฟงไปหลายเดือน จนกระทั่ง มีการส่งตำรวจไปฝึก โหดๆ เพื่อลงโทษ แทนที่ตำรวจด้วยกันจะช่วยกันปกป้องและสงเสียงว่า นี่เป็นการลงโทษที่ไม่เป็นธรรม กลับเงียบกันหมด จึงเกิดการลงโทษ ต่อมาเรื่อยๆ สุดท้ายคำสั่งที่ไม่ชอบธรรมและไร้สาระ ก็ครอบงำตำรวจไป จึงเป็นที่มาของการทำตามคำสั่งสลายการชุมนุมที่เกิดขึ้น แม้ตำรวจจะมีความกลัว แต่ก็ไม่ควรจะกลัวขนาดนั้น เพียงแค่รวมตัวกันฝ่าฝืนคำสั่งที่ไม่ชอบธรรม ตนที่เคยเป็นตำรวจมาก่อนก็เข้าใจพวกเขา แต่ความเข้าใจนี้ก็องหาทางแก้ไขด้วย ไม่ใช่ปล่อยให้ เป็นแบบนี้ต่อไป คือจะต้องช่วยกันสื่อสารไปทางตำรวจว่า ให้กล้าได้แล้ว อย่ากลัวเกินเหตุการณ์ที่บอกว่ารักตำรวจด้วยกันเอง นี่จึงเป็นการ โทกทั้งเพ

“จากคลิปที่ พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผ.บ.ตร.) ถามตำรวจที่มาจากต่างจังหวัดว่า มาจากไหน ถ้าหากให้มา จะมาอีกไหมนั้น ถ้าให้ตอบจากใจใครจะอยาก มา จึงตอบได้เพียงอยากมาเท่านั้น ผมจึงอยาก ผากประชาชนให้เห็นใจตรงนี้ แต่ก็ต้องกดดันให้ตำรวจกล้ากบฏต่อคำสั่งที่ไม่เป็นธรรม ถ้า ตำรวจกล้ากันหลายๆ คน ก็ไม่สามารถลงโทษ ที่ละหลายๆ คนได้ หากถูกไล่ออกกันหมด แล้ว ใครจะทำงาน” พ.ต.ต.ชวลิตกล่าว

‘ปู’จี‘บิกตู’รีบตัดสินใจ

น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี โพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊ก ระบุว่า “ไม่ทราบ ว่าทุกท่านยังทำได้ไหม เมื่อหกปีที่แล้วประชาชน

(อ่านต่อหน้า 10)

ต่อจากหน้า 5

จีเปิด‘วิสามัญ’

กลุ่มหนึ่งรวมกันเรียกตัวเองว่า กลุ่ม กบปส. เรียกร้องให้ตัดสินลาออกซึ่งคุณประยุทธ์ จันทร์โอชา ผบ.ทบ. ในขณะนั้น ก็อยู่ในเหตุการณ์นั้น ด้วยยังถามว่าดิฉันจะสามารถประคองรัฐบาลต่อไปได้ไหม ซึ่งในที่สุดดิฉันก็ตัดสินใจที่จะประกาศยุบสภาเพื่อเปิดทางให้มีการเลือกตั้ง

ใหม่ และประชาชนก็จะได้ตัดสินใจอนาคตของประเทศด้วยตัวเองตามระบอบประชาธิปไตย วันนี้เหตุการณ์เดียวกันเกิดขึ้นกับคุณประยุทธ์ ชื่อเรียกร้องของนักเรียน นิสิต นักศึกษาและพี่น้องประชาชนเรือนแสนที่ต้องการอยากเห็นประเทศเกิดการเปลี่ยนแปลงโดยให้คุณประยุทธ์ลาออกและแก้รัฐธรรมนูญ ซึ่งดิฉันได้ติดตามดูสถานการณ์ของประเทศไทยด้วยความหวัง ทำให้ดิฉันนึกถึงตอนที่ท่านเคยถามดิฉันเมื่อ 6 ปีที่แล้วว่าดิฉันไหวไหมและหวังว่าวันนี้ท่านทำได้แล้วเลือกที่จะตัดสินใจโดยเร็วเพื่อบ้านเมืองจะได้สงบและเดินต่อไปได้ค่ะ”

พะเยาลุ้นอบจ.มิดิใหม่

นายปรพล พุตระกูล ผู้อำนวยการการเลือกตั้ง (ผอ.กต.) ประจำจังหวัดพะเยา เปิดเผยถึงแผนจัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัด (อบจ.) และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ส.อบจ.) ว่า โทม์ไลน์คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กลางวันที่ 26 ตุลาคม จะเป็นวันที่ กกต.ออกประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งนายก อบจ. และ ส.อบจ. จะมีการรับสมัครเลือกตั้งในระหว่างวันที่ 2-6 พฤศจิกายน และจะเลือกตั้งในวันที่ 20 ธันวาคม ต้องรอการประกาศอย่างเป็นทางการจาก กกต.กลาง อีกครั้ง

นายปัญญาพร สหปรีชา นักธุรกิจรุ่นใหม่

เจ้าของร้านเกษตร อ.เชียงคำ จ.พะเยา เปิดเผยว่า การเลือกตั้งท้องถิ่นในมิดิใหม่คือ ไม่ยึดติดกับผลประโยชน์ใดๆ ในสภา อบจ. ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ใดๆ กับโครงการของรัฐเข้าเป็นผลประโยชน์ส่วนตัว มุ่งเน้นทำงานเพื่อประชาชน เป็นตัวแทนของประชาชนในการเรียกร้องความเป็นธรรม คลี่คลายปัญหาทุกขั้วชาวบ้าน เพื่อผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการเมืองท้องถิ่นยุคใหม่

พปชร.เชียงใหม่รอ‘ธรรมนัส’

นายณเรศ อ้ารงค์ทิพยคุณ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เคยลงสมัคร ส.ส.เชียงใหม่ เขต 8 พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) กล่าวถึงการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภา อบจ. เชียงใหม่ วันที่ 20 ธันวาคมว่า ยังไม่ทราบว่า พปชร.ส่งผู้สมัครลงชิงตำแหน่งดังกล่าวหรือไม่ พรรคยังไม่มิตส่งผู้สมัครที่เชียงใหม่ ส่วนกระแสข่าว

มติชน

Matichon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: อาทิตย์ 18 ตุลาคม 2563

ปีที่: 43

ฉบับที่: 15561

หน้า: 1 (ล่าง), 5, 10

Col.Inch: 178.70 Ad Value: 196,570

PRValue (x3): 589,710

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: จีเปิด'วิสามัญ'ถกสลายมือบ ณะ'ชน'ดึงทุกชั่วร่วมหารือ

พรรคพลังประชาชน พปชร.เป็นผู้สมัครชิงตำแหน่ง นายก อบจ.สมัยหน้า กับนายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายก อบจ.เชียงใหม่ 2 สมัย ในนาม กลุ่มเชียงใหม่คุณธรรม กับนายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร หรือ ส.ว.ก้อง อดีต ส.ว.เชียงใหม่ ในนาม พรรคเพื่อไทย (พท.) นั้น หากมีคุณสมบัติและทีมงานพร้อม สามารถลงสมัครได้ แต่อาจลงในนามส่วนตัว ถือเป็นสิทธิ์ส่วนบุคคล ไม่เกี่ยวกับพรรคอย่างใด ต้องรอดูนโยบาย ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดูแล้วรับผิดชอบพื้นที่ภาคเหนือว่าส่งผู้สมัครในจังหวัดใดบ้าง

ปทุมฯเก็บป้ายหวั่นผิดกรม.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การเลือกตั้ง อบจ.ปทุมธานี เริ่มศึกศึก ผู้สมัครเริ่มทยอยเก็บป้ายหาเสียงกลัวผิดกฎหมาย ดร.สุชัยญา วิมุขตายน ผู้ำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำปทุมธานี กล่าวว่า ตอนนี้ว่าที่ผู้สมัครนายก

อบจ.ปทุมธานีตื่นตัว กลัวผิดกฎหมายเลือกตั้ง หลัง ผอ.กกต.ปทุมธานีตีวงกฎหมายเลือกตั้งเร่งเก็บป้ายประชาสัมพันธ์แนะนำตัวเอง ช่วงนี้ยังหาเสียงตามปกติได้ จนกว่าจะประกาศการเลือกตั้ง อบจ.

พล.ต.ท.คำรณวิทย์ รูปกระจ่าง อดีต ผบ.ชน. กล่าวว่า ช่วงนี้ทยอยเก็บป้ายหาเสียง อาจมี ปัญหาเรื่องค่าใช้จ่าย และเตรียมใช้หลังประกาศเลือกตั้งแล้ว

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Section: สุดสัปดาห์/-
วันที่: อาทิตย์ 18 ตุลาคม 2563
ปีที่: 41 ฉบับที่: 14418
Col.Inch: 69.11 Ad Value: 62,199
หัวข้อข่าว: Amazing ไทยเท่ อ่างทองต้องลองเอง

หน้า: 15(ล่างขวา)
PRValue (x3): 186,597

ศิลปิน: ชาว-ดำ



สมศักดิ์ ปริศนานันท์กุล เปิดงาน Amazing ไทยเท่ อ่างทองต้องลองเอง



แจ๊ค เชิญยิ้ม และ หุยিং-อภิสรมา มาจำหน่าย น้ำผลไม้



กุง-สุธีราช จัดเต็ม คอนเสิร์ต



มาเที่ยวรับความสุข



พี่หนุ่ม กะลา ส่งลูกขึ้นมาให้แฟนเพลง ได้ชิมถึงอ่างทอง



กิจกรรมปั่นจักรยาน



คุณแม่-คุณลูกควงกันมาเที่ยว



วิกิติกา วงศ์เทเวัญ

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับ Mono Next (โมโน เน็กซ์) และบริษัท ไนแคเรีย จำกัด จัดกิจกรรมท่องเที่ยวครั้งใหม่ด้วยการชวนคนไทยกลับมาท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน พร้อมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นที่ดีงามและเป็นเอกลักษณ์ ล่าสุด ในโครงการ “Amazing ไทยเท่ อ่างทองต้องลองเอง” ณ วัดขุนอินทประมูล อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง เมื่อวันก่อน โดยพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการ

ได้รับเกียรติจาก สมศักดิ์ ปริศนานันท์กุล อดีต รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย ธีรภัฏ อัครวิชัย ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสุพรรณบุรี, ภราดร ปริศนานันท์กุล, กรวิทย์ ปริศนานันท์กุล, สกล แก้วปวงคำ และ กัญญภัทร สุขสมาน ร่วมงาน พร้อมกล่าวต้อนรับพี่น้องชาวอ่างทอง และจังหวัดใกล้เคียง ที่มาร่วมกราบไหว้

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Section: สุดสัปดาห์/-

วันที่: อาทิตย์ 18 ตุลาคม 2563

ปีที่: 41

ฉบับที่: 14418

Col.Inch: 69.11

Ad Value: 62,199

หัวข้อข่าว: Amazing ไทยเท่ อ่างทองต้องลองเอง

หน้า: 15(ล่างขวา)

PRValue (x3): 186,597

คลิป: ชาว-ดำ

องค์พระพุทธรูปไสยาสน์ องค์พระนอนอีกหนึ่ง
สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองอ่างทอง และร่วมรับชม
ความบันเทิง จากวิกิเลียจากคณะ “วงค์เทวีญ”
พร้อมมินิคอนเสิร์ต นำทีมโดย “ก๊วง-สุธิราช
วงค์เทวีญ” และการแสดงดนตรีไทย, การแสดง

พื้นบ้าน ละครชราชธานี, SUPERHERO โชว์,
คูหนึ่งกลางแปลง 3 มิติ, ร้านจำหน่ายสินค้า
จากนักแสดงและชาวบ้าน ฯลฯ ที่มามอบความสุข
ให้กับทุกคนอย่างจุใจ พร้อมกันนี้ ยังมี สุขชน
ภยธิราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง

เป็นประธานเปิดกิจกรรม กิจกรรมในช่วงเช้า
“อ่างทองต้องลองปั่น” ที่มีการปั่นจักรยาน
เพื่อชมเมืองอ่างทอง จากวัดขุนอินทประมูล
อ.โพธิ์ทอง ไปยังวัดม่วง อ.วิเศษชัยชาญ ที่ได้
ได้รับความสนใจมีผู้ร่วมกิจกรรมอยู่ไม่น้อย

ศาสตร์พระราชาน้ำที่อ่างพวง จัดการน้ำตะวันออกยั่งยืน

กรมชลประทาน ได้ยกโครงข่ายน้ำภาคตะวันออก ใน 8 จังหวัด เป็นชุดตัวอย่างของ “อ่างพวงตามแนวศาสตร์พระราชาน้ำ” ซึ่ง พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (ในหลวงรัชกาลที่ 9) พระราชทานแนวทางไว้เพื่อความมั่นคงของทรัพยากรน้ำ “อ่างพวง” มีระบบแบ่งสรรเต็มเต็มระหว่างกัน มิใช่อ่างโดดเดี่ยวไร้ที่พึ่ง แม้ปัจจุบันยังไม่เต็มรูปแบบที่วางไว้ แต่ก็สามารถที่จะบริหารจัดการโครงการให้มีการแบ่งน้ำ ส่งน้ำ เพื่อช่วยเหลือกันข้ามลุ่มเพื่อประโยชน์ของทุกภาคส่วนในพื้นที่ได้จนพ้นวิกฤติมาหลายครั้ง

นายสุชาติ เจริญศรี รองอธิบดีกรมชลประทาน ในฐานะได้รับการแต่งตั้งจาก คณะอนุกรรมการบริหารจัดการน้ำในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ที่มี พล.ร.อ.พิเชฐ ตานะเศรษฐ คณะทำงานรองนายกรัฐมนตรี (พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ) เป็นประธานอนุกรรมการ แต่งตั้งให้รับหน้าที่ในการวางแผนการพัฒนาและบริหารจัดการจัดสรรน้ำให้เพียงพอต่อทุกภาคส่วนเพื่อ

รองรับฤดูแล้งปี 2563/64 เปิดเผยว่า ในฤดูแล้งปี 2562/63 ที่ผ่านมาถือว่าเป็นปีวิกฤติมากเทียบกับปี 2548

แต่สามารถที่จะผ่านวิกฤติขาดแคลนน้ำมาได้ ก็เพราะกรมชลประทานบริหารจัดการโครงข่ายน้ำภาคตะวันออก ที่ได้มีการจัดการบริหารไว้ในรูปแบบอ่างพวงตามแนวทางศาสตร์พระราชาน้ำในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ทรงให้แนวพระราชดำริไว้ ทั้งนี้ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ภาคตะวันออกและพื้นที่ 3 จังหวัด EEC (ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง) มีความต้องการใช้น้ำในฤดูแล้ง (1 พ.ย. 2562-30 เม.ย. 2563) ประมาณ 2,000 ล้านลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) ต่อปี แบ่งเป็นภาคเกษตร 1,500 ล้านลบ.ม.

ภาคอุตสาหกรรมประมาณ 500 ล้านลบ.ม. (พื้นที่ EEC ใช้ประมาณ 400-500 ล้านลบ.ม.) อย่างไรก็ตาม คาดว่าในปี 2578 ข้างหน้าความต้องการใช้น้ำที่ EEC เพิ่มขึ้นประมาณ 1,000 ล้านลบ.ม. หมายถึงต้องหาแหล่งน้ำเพิ่มประมาณ 500-600 ล้านลบ.ม. เพื่อตอบโจทย์การขยายตัวของ

ภาคเศรษฐกิจ ทำให้คณะรัฐมนตรีได้มีการวางโครงการเพิ่มปริมาณน้ำและเส้นโครงการข่ายน้ำไว้เพิ่มขึ้นนับแต่ปี 2560 เป็นต้นมา

เหตุที่กรมชลประทานได้ยกให้ระบบบริหารอ่างเก็บน้ำภาคตะวันออกเป็นตัวอย่างของระบบอ่างพวงที่น่าจะสมบูรณ์ที่สุดก็เพราะในการบริหารจัดการน้ำเพื่อแก้ปัญหาแล้งในหลายปีที่ผ่านมา เหตุจากอ่างเก็บน้ำบางพระที่ใช้ในพื้นที่อีอีซี และใน จ.ชลบุรี ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวมีนักท่องเที่ยวนับล้านคน มีน้ำกักเก็บน้อย กรมชลได้ใช้อ่างเก็บน้ำประแสร์ จ.ระยอง เป็นศูนย์ (Hub) บริหารน้ำอ่างน้ำ

โดยประสานกับกลุ่มผู้ใช้น้ำอ่างเก็บน้ำวังโตนด จ.จันทบุรี เพื่อขอใช้น้ำส่วนเกินหรือขอจัดสรรน้ำบ้างส่วนมาเติมที่อ่างประแสร์ ซึ่งในปี 2563 มีปริมาณน้ำน้อยกว่า 30% ของความจุที่มีประมาณ 290 ล้าน ลบ.ม. น้อยมาก เพื่อส่งต่อไปอ่างบางพระผ่านระบบท่อและโครงข่าย ขณะที่จันทบุรีกรม.ได้อนุมัติให้สร้างเก็บน้ำเพิ่มประมาณ 4 อ่าง โดย 1 อ่าง อยู่ระหว่างการพิจารณาด้านสิ่งแวดล้อม

นอกจากนั้นในระยะยาวจะมีการสร้างอ่างเก็บน้ำเพิ่มอีกหลายแห่ง เช่น อ่างคลองโพง และอ่างขนาดเล็กเพื่อเป็นอ่างพวงให้กับอ่างเก็บน้ำคลองสียัด เพื่อเป็นแหล่งน้ำสำคัญให้กับพื้นที่การเกษตรและอุตสาหกรรม จ.ฉะเชิงเทรา รวมถึงการสร้างเครือข่ายอ่างเก็บน้ำประแสร์ อ่างหนองค้อ และอ่างบางพระ ซึ่งคาดว่าจะสามารถวางโครงการได้ครบทั้งหมดประมาณปี 2566 การก่อสร้างจะใช้เวลาเฉลี่ยประมาณ 3-5 ปี ซึ่งก็จะทำให้ระบบครบสมบูรณ์

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาภูมิภาคนี้แล้งซ้ำซากแม้ว่าจะมีน้ำท่าหรือฝนตกมากแต่อ่างมีน้อยและมีขนาดเล็ก ขณะที่ความต้องการใช้น้ำเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับนโยบายการพัฒนาพื้นที่ EEC เพื่อพัฒนาประเทศ ทำให้ต้องมีการขยายศักยภาพของอ่างเก็บน้ำ พัฒนาระบบโครงข่ายน้ำทั้งระบบท่อ ระบบสูบกลับ คลองสะพานและ



การวางโครงการใหม่ๆ เพื่อเพิ่มปริมาณน้ำ ส่วนที่ขาดอีกประมาณ 500-700 ล้านลบ.ม.

ซึ่ง 8 จังหวัดภาคตะวันออก พื้นที่ รวม 23.47 ล้านไร่ พื้นที่การเกษตร 10.6 ล้านไร่ พื้นที่ชลประทาน 2.14 ล้านไร่ (20%) มีอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ 7 แห่ง ความจุรวม 1,600 ล้านลบ.ม. ของปริมาณน้ำทำรวม 24,082 ล้านลบ.ม.ต่อปี สำหรับการบริหารน้ำ ภาคตะวันออก จะมีการตั้งคณะทำงานใน KEY MAN WARROOM ซึ่งเป็นการ บูรณาการทุกภาคส่วนประชุมทุก 15 วัน เป็นไปตามข้อห่วงใยของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร และสหกรณ์ ที่ต้องการให้บริหารจัดการน้ำ โดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม

นายแอ้ ผลศิริ ประธานกลุ่มบริหาร การใช้น้ำชลประทานตำบลกระแสน ปี 2551 กล่าวว่า ในปี 2548 แล้งจัดมาก ขณะนั้นไม่มีเขื่อนประแสร์ เกษตรกรต้องซื้อ น้ำมาปลูกทุเรียน ปลูกยางพารา กล้วย 600 บาท เกษตรกรเดือดร้อนมาก หลังจากมีอ่าง ประแสร์ ความจุ 295 ล้านลบ.ม. เกษตรกร ดีขึ้น ปัจจุบันเกษตรกรในกลุ่มซึ่งมีประมาณ 32 คน ได้รับประโยชน์ เกษตรกรมีรายได้ จากการขายทุเรียนรายละประมาณ 6 แสน ถึง 5 ล้านบาทต่อปี เพราะราคาทุเรียนดีไม่มี ราคาตก ซึ่งกรมจะมีการจัดสรรน้ำให้กลุ่ม ผู้ใช้น้ำต่อเนื่องตามข้อตกลง

“ในช่วงแล้งที่ผ่านมาทางกลุ่มก็ รับทราบกับทางกลุ่มผู้ใช้น้ำวังโดนดแบ่งน้ำให้ ประแสร์ ซึ่งก็ต้องขอบคุณคนจันทบุรีที่แบ่ง น้ำให้ และเมื่อมีระบบเชื่อมโยงน้ำก็เชื่อว่าทุก ภาคส่วนจะดีขึ้น” นายแอ้ ระบุ

'นุ๊ก' ร้อนแรง แชมป์ 3 เกมติด

ประวัติศาสตร์ สอยคิวอาชีพ ประเทศไทย!

"นุ๊ก สงขลา" กฤษณ์ส์ เลิศ-
สัตยาทร จอมคิวมือ 1 ประเทศไทย
ด่อน "แมน นครปฐม" ธนวัฒน์
ฉิรพงศ์ไพบูลย์ ไปขาดลอย 4-0
เฟรม คว่ำแชมป์ ★ มีต่อหน้า 14

'นุ๊ก' ร้อนแรง ☆ ต่อจากหน้า 13

ส่นักเกอร์อาชีพไทยสนาม 6 ที่ จ.นครสวรรค์ ไปครอง
รับเงินรางวัล 2 แสนบาท พร้อมสร้างประวัติศาสตร์
คว่ำแชมป์ที่ 3 ติดต่อกันในปีเดียว เจ้าตัวโว หลังจากนี้
ขอกระชากแชมป์ประเทศไทย ที่ไม่เคยสัมผัสนำให้ได้

การแข่งขันส่นักเกอร์อาชีพเก็บสะสมคะแนน
ประเทศไทย รายการที่ 6 "พี80-ทรู ปากน้ำโพคัพ"
ชิงเงินรางวัลรวม 1.3 ล้านบาท ที่โรงแรมเนเชียว
4,000 ที่นั่ง จ.นครสวรรค์ เมื่อวันที่ 17 ต.ค.ที่ผ่านมา
เป็นการแข่งขันวันสุดท้าย โดยมี ดร.หิมาลัย ผิวพรรณ
ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ มาเป็นประธานมอบรางวัลพร้อมกับนายสิริรัฐ
ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ร่วมในพิธี
พร้อมด้วย ดร.ภิญโญ นิโรจน์ ส.ส.เขต 1, นายสัญญา
นิลสุพรรณ ส.ส.เขต 3, นายสุนทร จารุมนต์ นายกสมาคม
กีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทย ร่วมมอบรางวัล

โดยคู่แข่งชนะเลิศแข่งระบบ 4 ใน 7 เฟรม เป็น
การพบกันระหว่าง "นุ๊ก สงขลา" กฤษณ์ส์ เลิศสัตยาทร
จอมคิวมือ 1 ประเทศไทย ที่กำลังลุ้นแชมป์สนาม
ที่ 3 ติดต่อกัน พบกับ "แมน นครปฐม" ธนวัฒน์

ฉิรพงศ์ไพบูลย์ อดีตแชมป์เยาวชนโลกและเยาวชน
เอเชีย ซึ่งคู่นี้เป็นคู่แข่งในรายการที่ 4 ที่ จ.สงขลา โดย
นุ๊กเป็นฝ่ายเอาชนะมาได้ 4-3 เฟรม โดยก่อนคู่แข่งฯ
จะเริ่มขึ้นมีการแข่งขันคู่พิเศษคือชิงตำแหน่ง "ต้อง
ศิษย์ล่อย" รัชพล ภูโอบอ้อม นักส่นักเกอร์ขวัญใจ
ชาวไทย ควลกับนายสัญญา นิลสุพรรณ สมาชิกสภา
ผู้แทนราษฎร เขต 3 จ.นครสวรรค์ ประธานจัดการแข่งขัน
ซึ่งกติกา ตบค้ำลูกเดียวลงคือผู้ชนะ โดยต้องต้องลง
3 ครั้ง ส่วน ส.ส.สัญญาตบค้ำลงแค่ครั้งเดียวผลปรากฏ
ว่าแค่เปิดไม้แรก ส.ส.นครสวรรค์ พังซึ่งเบิ้ลค้ำลงไป
ตั้งแต่เริ่มต้น เป็นฝ่ายชนะไปในที่สุด

จากนั้นเป็นการแข่งขันคู่แข่งทะเลิผลปรากฏว่า
กฤษณ์ส์ เลิศสัตยาทร เอาชนะไปขาดลอย 4-0
เฟรม 66-14, 81-47, 102-11, 76-47 คว่ำแชมป์
ไปครอง ซึ่งเป็นนักส่นักเกอร์คนแรกของเมืองไทย
ที่สามารถคว่ำแชมป์ได้ 3 รายการติดต่อกัน โดยได้
จากรายการที่ 4 ที่ จ.สงขลา ต่อด้วยรายการที่ 5
ที่ จ.ประจวบคีรีขันธ์ และสนามนี้พร้อมรับเงินรางวัล
2 แสนบาท ส่วนรองแชมป์ แมน นครปฐม รับ 8
หมื่นบาท และรางวัลเบรกสูงสุด สุชากรีย์ พุ่มแจ่ม
ทำไว้ 138 แต้ม รับเงินรางวัล 2 หมื่นบาท

"นุ๊ก สงขลา" กล่าวว่า ตื่นเต้นมาก ที่เป็น
นักส่นักเกอร์คนแรกที่สามารถคว่ำแชมป์ได้ 3 รายการ
ติดต่อกันตนรู้สึกภูมิใจมาก ซึ่งรายการนี้ตนซ้อมมามาก
พอสมควร เพื่อสร้างประวัติศาสตร์ให้ตัวเอง และ
ทำได้สำเร็จ โดยในรอบชิงฯ แมนแห่งดี แต่พลาด
ลูกกัน ทำให้ตนมีโอกาสตบเอาชนะไปได้ หลังจากนั้น
มีเป้าหมายอีกอย่างหนึ่งคือการคว่ำแชมป์ประเทศ
ไทยครั้งหนึ่งในชีวิตให้ได้ จากนั้น จะกลับไปฟิตซ้อม
ให้มากขึ้น เพื่อให้ก้าวไปถึงฝัน

พาณิชย์กระจายผักกินใจ

สู้ตลาดสดทั่วไทยสกัดปัญหาแพง

กระทรวงพาณิชย์จับมือตลาดสดกลางและตลาดสด กระจาย ผักสู่ตลาดทั่วประเทศ รองรับเทศกาลกินใจ คาดผักไม่แพงเพราะ เพียงพอ ทำเมนูเจประหยัด 25 บาทขายในห้าง ระบุข้าวเหนียว ราคาเริ่มดีพอค้าลงพื้นที่รับซื้อ แต่หากราคาตกรัฐบาลพร้อมใช้ มาตรการประกันราคา

นายวัฒนศักดิ์ เสือเอี่ยม รองอธิบดีกรมการค้าภายใน รักษาราชการ แทนอธิบดีกรมการค้าภายใน (คน.) กล่าวถึงการลงพื้นที่ที่ตรวจราคา จำหน่ายสินค้าในช่วงเทศกาลกินใจ ณ ตลาดไท จ.ปทุมธานี ว่า คน.ร่วมกับสมาคมตลาดกลาง สมาคมตลาดสด จัดงานเทศกาลกินใจ “พาณิชย์ร่วมสืบสานเทศกาลกินใจ อิ่มใจ อิ่มบุญ สบายกระเป๋า” และ ร่วมมือกับตลาดในส่วนกลาง

อาทิ ตลาดไท ตลาดสามมั่งเมือง เขื่อนโขงวัดคูดียบผักสดออกไปสู่ ตลาดกลางและตลาดสดในต่างจังหวัด เพื่อให้มีสินค้าเพียงพอช่วง เทศกาลกินใจขอให้สบายใจว่าราคาผักและวัตถุดิบอาหารจะไม่ปรับ ตัวสูงขึ้น

รวมทั้งได้ร่วมมือกับผู้ประกอบการผ่านทางสมาคมตลาด 25 แห่ง ทั่วประเทศจัดเมนูประหยัดราคา 20-25 บาท เป็นทางเลือกให้ผู้บริโภค เช่น ข้าวกล้อง ผักต้ม รวมทั้งซูเปอร์มาร์เก็ตต่างๆ เช่น บิ๊กซี โลตัส เดอะมอลล์ กรุเมตมาร์เก็ต วิลลามาร์เก็ต ท็อปส์ซูเปอร์มาร์เก็ต เป็นต้น ก็ให้ความร่วมมือในการจัดเมนูดังกล่าวว่าร้อยละ

ส่วนราคาข้าวเหนียวมีราคาต่ำบ้างเพราะฝนตกทำให้ข้าวมีความชื้น

สูง แต่ล่าสุดสมาคมโรงสีไทย สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย สมาคมผู้ผลิต ข้าวกล้อง และสหกรณ์ต่างๆ ได้เข้าไปซื้อข้าวชานแล้วทำให้ราคาเริ่ม ปรับตัวสูงขึ้น และจะทรงตัวไม่ตกต่ำลงไปอีกเพราะผลผลิตปีนี้จะไม่ มากไปกว่านี้แล้ว แต่หากราคาคงต่ำลงอีกรัฐพร้อมที่จะนำมาตรกร ประกันราคาข้าวมาใช้

ด้านนายฉกรรจ์ ตรีกรวิวิท ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ราคายางแผ่นรมควันชั้น 3 ปรับตัวพุ่งทะลุ 60 บาท/ กิโลกรัม(ก.ก.) และคาดว่าจะมีทิศทางปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เป็นผลมาจากการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงเกษตร และสหกรณ์ ที่ผลักดันให้เกิดการใช้ยางพาราภายในประเทศ เพิ่มขึ้น

โดยเน้นการบริหารความต้องการใช้ยางให้สอดคล้องกับปริมาณ ผลผลิตที่ออกสู่ตลาด ประกอบกับกระแสความต้องการใช้ยางของโลก ที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง เช่น ในประเทศจีนที่เป็นผู้รับซื้อยางราย ใหญ่ของโลก ออกนโยบายกระตุ้นการอุปโภคบริโภค โดยในเดือน ก.ย.ที่ผ่านมา ยอดขายรถยนต์ในประเทศจีนปรับเพิ่มขึ้นกว่า 13% คิด เป็นจำนวนรถยนต์ประมาณ 2.57 ล้านคัน

“ราคายางกำลังอยู่ช่วงขาขึ้นและปรับตัวสูงอย่างต่อเนื่อง จึงเป็น โอกาสในการเพิ่มรายได้สำหรับพี่น้องชาวสวนยาง ทั้งนี้ กยท. พร้อม เดินหน้าสนับสนุน โดยออกมาตรการส่งเสริมให้เกิดการขับเคลื่อนด้าน ราคายางต่อไป”

'นูก'แชมป์อีกประวัติศาสตร์

สอยคิวอาชีพไทย 3รายการติดในปีนี้

"นูก สงขลา" กฤษณ์ส์ เลิศสัตยาทร จอมคิวมือ 1 ประเทศไทย ด้อน "แมน นครปฐม" ธนวัฒน์ ธิรพงศ์ไพบูลย์ ไปขาดลอย 4-0 เฟรม คว่า ★ มีต่อหน้า 18

'นูก'แชมป์อีก ☆ ต่อจากหน้า 18 แชมป์สไนเกอร์อาชีพไทยสนาม 6 ที่จ.นครสวรรค์ ไปครอง รับเงินรางวัล 2 แสนบาท พร้อมสร้างประวัติศาสตร์ คว่าแชมป์ที่ 3 ติดต่อกันในปีเดียว เจ้าตัวโวหลังจากนี้ขอกระชากแชมป์ประเทศไทยที่ไม่เคยสัมผัสให้ได้

การแข่งขันสไนเกอร์อาชีพเก็บสะสมคะแนนประเทศไทย รายการที่ 6 "พี80-ทรู ปากน้ำโพคัพ" ซึ่งเงินรางวัลรวม 1.8 ล้านบาท ที่โรงแรมเนชั่น 4,000 ที่นั่งจ.นครสวรรค์เมื่อวันที่ 17 ต.ค.ที่ผ่านมาเป็นการแข่งขันวันสุดท้าย โดยมีดร.หิมาลัยผิวพรรณที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มาเป็นประธานมอบรางวัลพร้อมกับนายสิริรัฐ ชุมอุปการผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ร่วมในพิธี พร้อมด้วย ดร.ภิญโญ นิโรจน์ ส.ส.เขต 1, นายสัญญา นิลสุพรรณ ส.ส.เขต 3, นายสุนทร จารุมณต์ นายกสมาคม

กีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทย ร่วมมอบรางวัล โดยคู่แข่งชนะเลิศแข่งระบบ 4 ใน 7 เฟรม เป็นการพบกันระหว่าง "นูก สงขลา" กฤษณ์ส์ เลิศสัตยาทร จอมคิวมือ 1 ประเทศไทย ที่กำลังลุ้นแชมป์สนามที่ 3 ติดต่อกัน พบกับ "แมน นครปฐม" ธนวัฒน์ ธิรพงศ์ไพบูลย์อดีตแชมป์เยาวชนโลกและเยาวชนเอเชีย ซึ่งคู่นี้เป็นคู่ชิงในรายการที่ 4 ที่จ.สงขลา โดยนูกเป็นฝ่ายเอาชนะมาได้ 4-3 เฟรม โดยก่อนคู่แข่งจะเริ่มขึ้นมีการแข่งขันคู่พิเศษชิงตำแหน่ง "ต้องศิษย์น้อย" รัชพล ภูโอบอ้อม นักสไนเกอร์ขวัญใจชาวไทย ดวลกับนายสัญญา นิลสุพรรณ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 3 จ.นครสวรรค์ ประธานจัดการแข่งขันซึ่งกติกา คบคาลูกเตี้ยลงคือผู้ชนะ โดยต้องต้องลง 3 ครั้ง ส่วน ส.ส.สัญญา คบคาลงแค่ครั้งเดียวผลปรากฏว่าแค่เปิดไม้แรก ส.ส.นครสวรรค์ แทงซึ่งเบิ้ลต่ำลงไปตั้งแต่เริ่มต้น เป็นฝ่ายชนะไปในที่สุด

จากนั้นเป็นการแข่งขันคู่แข่งชนะเลิศผลปรากฏว่า กฤษณ์ส์ เลิศสัตยาทร เอาชนะไปขาดลอย 4-0 เฟรม 66-14, 81-47, 102-11, 76-47 คว่าแชมป์ไปครอง ซึ่งเป็นนักสไนเกอร์คนแรกของเมืองไทยที่สามารถคว้าแชมป์ได้ 3 รายการติดต่อกัน โดยได้จากรายการที่ 4 ที่ จ.สงขลา ต่อด้วยรายการที่ 5 ที่จ.ประจวบคีรีขันธ์ และสนามนี้พร้อมรับเงินรางวัล 2 แสนบาท ส่วนรองแชมป์ แมน นครปฐม รับ 8 หมื่นบาท และรางวัลเบรกสูงสุด สุชากรีย์ พุ่มแจ่ม ทำไว้ 138 แต้ม รับเงินรางวัล 2 หมื่นบาท

"นูก สงขลา" กล่าววว่า ตื่นเต้นมาก ที่เป็นนักสไนเกอร์คนแรกที่สามารถคว้าแชมป์ได้ 3 รายการติดต่อกันจนรู้สึกภูมิใจมากซึ่งรายการนี้ตนซ้อมมาพอสมควร เพื่อสร้างประวัติศาสตร์ให้ตัวเอง และทำได้สำเร็จ โดยในรอบชิงฯ แมนแท่งดี แต่พลาดลูกกัน ทำให้ตนมีโอกาสตบเอาชนะไปได้ หลังจากนั้นก็มีเป้าหมายอีกอย่างหนึ่งคือการคว้าแชมป์ประเทศไทยครั้งหนึ่งในชีวิตให้ได้ จากนี้ จะกลับไปฝึกซ้อมให้มากขึ้น เพื่อให้ก้าวไปถึงฝัน

ด้าน "บ๊อง"สุนทร จารุมณต์ นายกสมาคมฯ เปิดเผยว่า การแข่งขันสไนเกอร์ไทยแลนด์ แรงกิ้ง รายการที่ 6 ที่จ.นครสวรรค์ ถือว่าเป็นสนามที่ประสบความสำเร็จมากที่สุด เพราะ โรงแรมเนชั่น 4,000 ที่นั่งจ.นครสวรรค์ เป็นสนามที่มีคนดูมากที่สุดทางเข้าภาพชัดใดยิ่งใหญ่จริงๆ และต้องขอชื่นชมกฤษณ์ส์ ที่สร้างประวัติศาสตร์คว้าแชมป์ได้ 3 รายการติด สมกับที่เป็นนักสไนเกอร์มือ 1 ประเทศไทยและยังเป็นความหวังในทีมชาติไทย ชุดเอเชียอินดอร์ และมารีเซียลอร์ดเกมส์ 2021 หลังจากนี้ยังเหลือการแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยเป็นรายการสุดท้าย ที่ จ.จันทบุรี ซึ่งเชื่อว่าปีนี้จะต้องยิ่งใหญ่ไม่แพ้ทุกปี

จี'ชวณ'เชิญทุกพรรค-สว. ถกทางออก-เปิดวิสามัญ แนะปชป.-ภท.-ชทพ.ถอนตัว บึกตั๋ย้าสลายมือบหลักสากล

'ภูมิธรรม'ส่งสารจากเพื่อนถึงเพื่อน
จี'พรรคร่วม รม.ถอนตัว 'สุทิน'ขอ
'ชวณ'เรียก หน.พรรค-ส.ว.ร่วมถก
หาทางออก (อ่านต่อหน้า 5)

ต่อจากหน้า 1

เชิญทุกพรรค-สว.

'นายก'ย้าทำตามขอบเขตกม.

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ชี้แจงเรื่อง เหตุการณ์ชุมนุมเมื่อคืนวันที่ 16 ตุลาคม รัฐบาล ได้ดำเนินการตามขอบเขตกฎหมายเพื่อพยายาม ยุติการชุมนุม การกระทำดังกล่าวไม่ได้เป็นการ ลิดรอนสิทธิ เสรีภาพของประชาชนกลุ่มใดทั้งสิ้น

"การพยายามยุติการชุมนุมของรัฐบาล เน้น การดำเนินการตามหลักสากลและได้กำชับเจ้าหน้าที่รัฐทุกฝ่ายให้เน้นความปลอดภัยสูงสุด ของผู้มาร่วมชุมนุมทุกคน อีกทั้งรัฐบาลต้องเร่ง ยุติการชุมนุมเพื่อป้องกันกลุ่มบุคคลที่มีความ พยายามสร้างสถานการณ์ให้เลวร้ายกว่าเดิม การปลุกปั่น บิดเบือนข้อมูลเหตุการณ์ชุมนุม เพื่อหวังผลทางการเมืองและให้สังคมเกิดความแตกแยกถือเป็นความผิดร้ายแรงที่รัฐบาลจะต้องเร่งจับกุมกลุ่มบุคคลดังกล่าว เหตุการณ์ ชุมนุมครั้งนี้ ไม่มีคำว่าย่ำแพ้หรือชัยชนะของ ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหากแต่เป็นความเสียหายและ พ่ายแพ้ของคนไทยและประเทศไทย

นายอนุชากล่าวว่า นายกรัฐมนตรีได้ย้ำขอ ความร่วมมือประชาชนทุกฝ่ายร่วมกันเพื่อหลีกเลี่ยงการร่วมชุมนุมและไม่ทำสิ่งใดซึ่งขัดต่อ กฎหมาย และย้ำจะเร่งนำความเรียบร้อยกลับสู่ บ้านเมืองโดยเร็วที่สุด

'ภูมิธรรม'จี'พรรคร่วมถอนตัว

นายภูมิธรรม เวชยชัย ที่ปรึกษาหัวหน้า พรรคเพื่อไทย (พท.) โพสต์ข้อความผ่านเฟซ บั๊กส่วนตัว ระบุว่า "สารจากเพื่อนถึงเพื่อน ถึงคุณอนุทิน ชาญวีรกุล, คุณจรินทร์ ลักษณะ วิเศษณ์, คุณวราวุธ ศิลปอาชา หัวหน้าพรรคร่วม รัฐบาล สถานการณ์บ้านเมือง เป็นถึงขั้นนี้แล้ว ท่านจะทนนิ่งเฉยอยู่ได้หรือ ท่านต้องตัดสินใจ เลิกอ้อม เลิกสนับสนุนรัฐบาลที่ใช้ความรุนแรง ต่อเด็ก, เยาวชนและประชาชน ที่ใช้สิทธิตาม รัฐธรรมนูญได้แล้ว รัฐบาลที่ใช้ความรุนแรงต่อ ประชาชนต้องพิจารณาตัวเอง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ต้องลาออก"

'สุทิน'ขอ'ชวณ'เรียกคุยส.ส.-ส.ว.

นายสุทิน คลังแสง รองหัวหน้าพรรค พท. ให้สัมภาษณ์ถึงกรหาหรือกับ ส.ส.ฝ่ายรัฐบาล เพื่อ ขอความร่วมมือให้เปิดประชุมสภา สมัยวิสามัญ เพื่อแก้ปัญหาวิกฤตเร่งด่วนของประเทศว่า คิด ว่าการที่จะไปเชิญ ส.ส.ฝ่ายรัฐบาลทั้งหมดมา พุดคุยก็คงไม่ใช่เรื่องง่าย จึงได้เสนอให้นายชวณ หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เชิญหัวหน้า พรรคการเมืองทุกพรรค ทั้งฝ่ายค้าน และฝ่าย รัฐบาล รวมถึง ส.ว. มาหารือกัน ว่าสภาจะแก้ไข ปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างไร เชื่อว่าภายในวันนี้ทุก อย่างจะมีความคืบหน้า

เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่า หากสามารถเปิดประชุม สภาสมัยวิสามัญได้ จะตรวจสอบการใช้อำนาจ

ของรัฐบาลที่ใช้ในการสลายชุมนุมหรือไม่ นาย สุทินกล่าวว่า เราจะนำเรื่องนี้เข้าไปหารือด้วย พร้อมกับเรื่องอื่นๆ เช่น การแก้ไขรัฐธรรมนูญ การไม่ให้เกียรติ การสบประมาท และการทำทนาย ผู้ชุมนุม ซึ่งเป็นมูลเหตุและเป็นการเติมอุณหภูมิ ให้รุนแรงขึ้น ซึ่งรัฐบาลทำอย่างนี้มาตลอด พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ก็แสดงการ ทำทนายผู้ชุมนุมด้วย

อัดจนท.ทำเกินกว่าเหตุ

เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่า มีความเห็นต่อการสลาย ชุมนุมเมื่อวันที่ 16 ตุลาคมที่ผ่านมาอย่างไร นายสุทินกล่าวว่า คิดว่าเป็นการทำเกินกว่าเหตุ เพราะเด็กที่มาชุมนุมก็จะสลายชุมนุมเองอยู่ แล้ว จึงไม่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้มาตรการนั้น เพราะผู้ชุมนุมไม่มีท่าทีก้าวร้าว ละเมิดกฎหมาย หรือทำลายทรัพย์สินสาธารณะใดๆ

เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่า มองท่าทีการให้สัมภาษณ์ ของ พล.อ.ประยุทธ์ เมื่อวันที่ 16 ตุลาคมอย่างไร รองหัวหน้าพรรค พท.กล่าวว่า มองว่าเป็นท่าทีที่ ไม่เหมาะสม เป็นเหมือน 1.การข่มขู่ 2.เป็นการ แสดงออกถึงการไม่ยอมรับหรือพิจารณาตัวเอง ยังยืนยันว่าตัวเองไม่ผิด 3.ยืนยันว่าจะไม่มีการ เจรจากับผู้ชุมนุม 4.ยังพูดเป็นปริศนาให้คนไป ตีความไปในทิศทางที่ไม่เหมาะสม ทั้งเรื่องความ เป็นความตาย และพญามัจจุราช

'ท็อป'ขอรับใช้สถาบันตามเตี้ย

นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะประธาน คณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์พรรค ชาติไทยพัฒนา กล่าวถึงกรณีนายภูมิธรรม เวชยชัย โพสต์เรียกร้องให้เลิกสนับสนุนรัฐบาล จากเหตุสลายการชุมนุมคณะราษฎร เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม ว่า เรื่องนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนต้อง ขอหารือกันภายในพรรคก่อนแต่หากถามจุดยืน ของพรรคชาติไทยพัฒนา คือการทำงานเพื่อ แผ่นดิน รับใช้สถาบันสนองเบื้องพระยุคลบาท

เหมือนสมัยที่นายบรรหาร ศิลปอาชา อดีตนายกรัฐมนตรี ได้ทำงานมา

ปชป.ขอทุกฝ่ายทำความเข้าใจ

นายราเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) กล่าวว่า จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นภายหลังการชุมนุมเมื่อคืนวันที่ 16 ตุลาคมที่ผ่านมา เห็นว่ามีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการพูดคุยกัน โดยทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งควรประกอบไปด้วยตัวแทนรัฐบาล ตัวแทนพรรคการเมืองที่มี ส.ส.ในสภา ตัวแทนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และที่สำคัญคือต้องมีตัวแทนจากกลุ่มผู้ชุมนุมด้วย เพื่อนำไปสู่การพูดคุยเจรจาทำความเข้าใจในทุกเรื่อง ซึ่งจะเป็นการหาทางออกที่ดีที่สุด อีกทั้งยังเป็นการป้องกันไม่ให้อาการบานปลายนำไปสู่ความรุนแรง ซึ่งจะไม่เป็นผลดีต่อทุกฝ่าย และเชื่อว่าไม่มีใครเห็นด้วยหากมีการใช้ความรุนแรง

ย้ำพร้อมผลักดันแก้รธน.เต็มที

นายราเมศกล่าวว่า ส่วนเรื่องแก้รัฐธรรมนูญ ในส่วนของพรรค ปชป. มีจุดยืนเรื่องนี้มาตั้งแต่ต้น พร้อมผลักดันให้เกิดผลสำเร็จอย่างเต็มที่ เพื่อให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตยมากยิ่งขึ้น และอีกทางคือกลไกรัฐสภาที่สามารถขับเคลื่อนเพื่อร่วมในการหาทางออกให้กับประเทศได้ด้วย ที่สามารถเริ่มได้เลยคือประธานคณะกรรมการ (กมธ.) สามัญทุกคณะ รวมถึงคณะกรรมการวิสามัญชุดสำคัญที่เกี่ยวข้อง เช่น กมธ.วิสามัญก่อนรับหลักการเรื่องแก้รัฐธรรมนูญ ประธานวิปรัฐบาล วิปฝ่ายค้าน ก็สามารถเรียกประชุมหารือเพื่อช่วยกันคิดหาทางออกให้กับประเทศด้วย

'เทพไท'หนุนเปิดวิสามัญรัฐสภา

นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรค ปชป. กล่าวถึงกรณีที่มีผู้ประกาศข่าวสถานีโทรทัศน์คนหนึ่ง ได้โพสต์ทวีตเตอร์ตั้งคำถามถาม ส.ส.ท่าจะไรเวลาบ้านเมืองมีปัญหา "โปรดนึกถึงเวลาเดินไหวลิบทิศขอคะแนนเสียงจากเขาด้วย" นั้นว่า เห็นด้วยกับการตั้งคำถามดังกล่าว ซึ่งเป็นความจริงที่สภาผู้แทนราษฎรไม่ได้เป็นที่พึ่งหวังของประชาชนเท่าที่ควร แต่ก็ยังมี ส.ส.จำนวนไม่น้อย ที่ยังทำหน้าที่เป็นตัวแทนของประชาชนตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญสำหรับตนแม้ว่าศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวก็ตาม แต่ก็มั่นใจว่าทำหน้าที่เป็นปากเสียงให้กับประชาชนได้อย่างเต็มความสามารถ ด้วยการแสดงความคิดเห็นต่อสถานการณ์การชุมนุมอย่างต่อเนื่องตลอด

เวลา และยังคงมุ่งมั่นผลักดันแนวความคิดของตนเอง เพื่อแก้ปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองในสังคมอีกต่อไป

นายเทพไทกล่าวต่อว่า ในฐานะที่เป็น ส.ส.คนหนึ่ง ที่มีความเชื่อมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ขอสนับสนุนการใช้เวทีรัฐสภาเป็นที่แก้ปัญหาของชาติบ้านเมือง เพราะรัฐสภาเป็น ส.ส.ที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนทั่วประเทศ เป็นตัวแทนของประชาชนอย่างแท้จริง การเปิดประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัญ เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากตัวแทนของประชาชน เป็นสิ่งที่พึงกระทำเป็นอย่างยิ่ง จึงขอเรียกร้องมายัง ส.ว.ทุกคน และ ส.ส.จากทุกพรรคการเมือง เพื่อใช้สิทธิตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญมาตรา 123 ลงชื่อในญัตติขอเปิดประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัญยื่นต่อประธานรัฐสภาโดยเร็วที่สุด ก่อนที่สถานการณ์การเมืองจะวิกฤตไปมากกว่านี้ อย่าทำให้สังคมต้องสิ้นหวัง และขาดความเชื่อมั่นในระบบรัฐสภา เพราะจะสร้างความเสียหายเสื่อมศรัทธาต่อระบอบประชาธิปไตย เพราะฉะนั้นสมาชิกรัฐสภาทุกคนต้องตระหนักในบทบาทและหน้าที่ ใช้เวทีรัฐสภาแก้ปัญหาของบ้านเมือง ก่อนที่จะไม่มีรัฐสภาในการแก้ปัญหาประชาชนอีกต่อไป

'ส.ส.ปชป.'จีเปิดสภาวิสามัญ

นายอิสระ เสรีวัฒนวุฒิ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรค ปชป. โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวว่า "ทำไมต้องรออีกสองอาทิตย์ งบในงบ เหตุการณ์มาจนถึงวันนี้ ผมไม่เข้าใจทำไมเราต้องให้รออีกสองอาทิตย์เพื่อเปิดสมัยประชุมสภาปกติ ทั้งที่เห็นกันอยู่ว่าสถานการณ์ไม่ปกติ ขอเรียกร้องให้ ส.ส.ทุกคน โดยเฉพาะฝ่ายรัฐบาล อยู่ล้งเลที่จะร่วมกันลงชื่อเปิดสมัยประชุมวิสามัญเพื่อพูดคุยและถกแถลงหาทางออกของปัญหานี้เลย ก็เห็นกันอยู่แล้วว่าวันนี้เหตุการณ์มันไปถึงขั้นนี้ ส่วนหนึ่งก็เพราะไปซื้อเวลา ยักยอก ไม่ลงมติรับหรือไม่รับหลักการแก้ไขรัฐธรรมนูญ จนมาถึงตอนนี้ งบวิปรัฐบาลที่บอกให้รอมติพรรค รออีกสองอาทิตย์ก็เปิดสมัยปกติแล้ว ถ้าญาติเรากำลังป่วยโคมา ต้องการรักษาพยาบาลโดยด่วน เราจะบอกให้คนป่วยรอไปก่อนสองอาทิตย์ค่อยตายหรือครับ งบ ส.ส.คือตัวแทนประชาชนทุกคนไม่ว่าฝ่ายไหน อย่ายึดติดกับอำนาจหรือตำแหน่ง และยอมเป็นเครื่องมือหรือที่นั่งร้าน ให้ใครคนใดคนหนึ่งในการล้มล้างความเชื่อมั่นศรัทธาของระบบรัฐสภาเลยครับ เป็น ส.ส.ทำไม่กลัวการประชุมสภา ง"

'ชินวรณ์'เผยฝ่ายค้านยังไม่ประสาน

นายชินวรณ์ บุญยเกียรติ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรค ปชป. ในฐานะรองประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล (วิปรัฐบาล) กล่าวถึงข้อเรียกร้องให้เปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ หลังเกิดการสลายชุมนุมเมื่อคืนวันที่ 16 ตุลาคม ว่า โดยหลักการในทางกฎหมายรัฐธรรมนูญสามารถทำได้อยู่แล้ว และโดยสถานการณ์ขณะนี้เห็นว่าเป็นเรื่องที่มีความเร่งด่วนในเรื่องสถานการณ์ฉุกเฉิน เพราะการใช้พื้นที่รัฐสภาในการพูดคุยแลกเปลี่ยนกัน ก็จะเป็นการร่วมมือในการแก้ไขปัญหาได้ อย่างไรก็ตาม ก็ต้องหารือร่วมกันจากทุกฝ่าย เข้าใจว่าเรื่องการเปิดวิสามัญ ฝ่ายค้านเป็นผู้หยิบยกขึ้นมา แต่ตอนนี้ยังไม่มีการล่ำลือซื้อขายสนับสนุน ซึ่งในวิปรัฐบาลเคยหารือกันแล้วตั้งแต่เกิดสถานการณ์ทั้งเรื่องเปิดวิสามัญ หรือให้คณะกรรมการชุดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรงเข้าไปดูแล ซึ่งในลำดับถัดมาน่าจะมีการหารือกันระหว่างวิปฝ่ายค้านและวิปรัฐบาล เพราะถ้าไม่เร่งรีบดำเนินการ ก็จะอยู่ในช่วงเวลาเปิดสมัยสามัญแต่ยังไม่ได้มีการนัดหมายว่าจะหารือกันวันไหนอย่างไรก็ตาม ในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์เห็นเป็นอย่างไร คงต้องรอดูจากการหารือของพรรคร่วมฝ่ายค้านและรัฐบาลก่อน

เมื่อถามว่า มีข้อเรียกร้องให้พรรคประชาธิปัตย์ถอนตัวออกจากการร่วมรัฐบาล นายชินวรณ์กล่าวว่า สถานการณ์ที่เกิดขึ้นเข้าใจว่าเป็นเรื่องที่มีความละเอียดอ่อน ที่เราต้องมาคิดว่าจะแก้ปัญหาและหาทางออกให้กับบ้านเมืองอย่างไร ดังนั้น จึงต้องคำนึงวิธีการที่ดีที่สุดในการหาออกของประเทศ

'หมอเอก'จีตร.แจ้งสารเคมีสีฟ้า

นพ.เอกภพ เพ็ญพิเศษ ส.ส.เชียงราย พรรคก้าวไกล (ก.ก.) กล่าวถึงเหตุการณ์ที่เจ้าหน้าที่สลายการชุมนุมเมื่อคืนวันที่ 16 ตุลาคมที่ผ่านมา ว่า ถือเป็นภาระที่รุนแรงเกินกว่าเหตุและผิดหลักปฏิบัติสากลอย่างชัดเจน สหประชาชาติได้กำหนดแนวทางไว้ว่าการจะใช้ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงนั้นจะต้องใช้เฉพาะในเหตุจลาจลที่อาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บล้มตายหรือมีการทำลายข้าวของอย่างกว้างขวาง แต่การชุมนุมเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม ประชาชนมารวมตัวกันด้วยความสงบเรียบร้อย ไม่ได้เข้าข่ายที่ต้องใช้กำลังเข้าปราบปรามสลายการชุมนุม และขอประณามการกระทำของเจ้าหน้าที่และผู้สั่งการ

นพ.เอกภพกล่าวต่อว่า ทั้งนี้ มีรายงานหลากหลาย

หลายประเทศว่ามีคนเสียชีวิตและพิการจากผลของป็นดินน้ำแรงดันสูงนี้ รวมถึงอันตรายจากสารเคมีที่ผสมลงไปในน้ำ ซึ่งจนถึงตอนนี้ยังไม่มี ความชัดเจนจากทางฝั่งตำรวจว่าใช้สารเคมีอะไร เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องต้องออกมาชี้แจง จะแจ้งแค่ ว่าเป็นน้ำผสมสารเคมีไม่ได้

'สารวัตรเพียว'ชวนตร.กล้า'กบฏ'

พ.ต.ต.ชาลิต เลหาอุดมพันธ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรค ก.ก. ให้สัมภาษณ์ถึงการสลายชุมนุมของ ตำรวจ เมื่อวันที่ 16 ตุลาคมที่ผ่านมา ว่า กลุ่มผู้ชุมนุมไม่ได้สร้างความรุนแรง แต่ชุมนุมอย่างสงบ ซึ่งตามปกติเจ้าหน้าที่จะไม่ใช้กำลังรุนแรงในการสลาย ถึงแม้ว่าจะทำตามขั้นตอน 1 2 3 และ 4 แต่ไม่ควรเริ่มต้นตั้งแต่ขั้นแรกเลยด้วยซ้ำ เพราะไม่มีความชอบธรรมที่ต้องสลายเลย

ผู้สื่อข่าวถามว่า ตำรวจที่เข้ามามีปฏิปักษ์ที่ มักจะแจ้งผู้ชุมนุมว่านายสั่งมา พ.ต.ต.ชาลิต กล่าวว่า ตามกฎหมายต้องทำตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา แต่ว่าก็จะมีกฎหมายที่ระบุว่า หากเป็นคำสั่งที่มีชอบ ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ต้องทำ หนังสือที่ตกทอด ไม่เช่นนั้นผู้บังคับบัญชาที่มีความผิดตามคำสั่งนั้นด้วย

ผู้สื่อข่าวถามว่า ในฐานะ ส.ส.ที่เคยเป็น ตำรวจ จะผลักดันให้การใช้อำนาจของตำรวจ มีความชอบธรรมมากขึ้นอย่างไร พ.ต.ต.ชาลิต กล่าวว่า เราต้องสร้างจิตสำนึก เพราะตำรวจในปัจจุบันค่อนข้างเหยียดยาก ถึงแม้ว่าตำรวจคนนั้นจะตาสว่าง รู้ว่าความจริงเป็นอย่างไร หรือใจอยู่ข้างใคร แต่ประเด็นคือ ความกลัว ความหุดหู่ และการไร้ความหวัง จากระบบที่พวกเขาเจอมา นานหลายปี คือต้องคิดถึงครอบครัวมากกว่า ส่วนรวม ยกตัวอย่างช่วงแรกที่มีระเบียบให้ ตัดผมชาวสามด้าน ตำรวจก็ดื้อแพ่งไปหลายเดือน จนกระทั่ง มีการส่งตำรวจไปฝึกโหดๆ เพื่อลงโทษ แทนที่ตำรวจด้วยกันจะช่วยกันปกป้อง และส่งเสียงว่า นี่เป็นการลงโทษที่ไม่เป็นธรรม กลับเจ็บกันหมด จึงเกิดการลงโทษต่อมาเรื่อยๆ สุดท้ายคำสั่งที่ไม่ชอบธรรมและไร้สาระ ก็ครอบงำตำรวจไป จึงเป็นที่มาของการทำตามคำสั่งสลายการชุมนุมที่เกิดขึ้น แม้ตำรวจจะมีความกลัว แต่ก็ไม่ควรจะกลัวขนาดนั้น เพียงแค่รวมตัวกันฝ่าฝืนคำสั่งที่ไม่ชอบธรรม ตนที่เคยเป็นตำรวจมาก่อนก็เข้าใจพวกเขา แต่ความเข้าใจนี้ก็องหากางแก้ไขด้วย ไม่ใช่ปล่อยให้ เป็นแบบนี้ต่อไป คือจะต้องช่วยกันสื่อสาร ไปทางตำรวจว่า ให้กล้าได้แล้ว อย่ากลัวเกินเหตุ การที่บอกว่ารักตำรวจด้วยกันเอง นี่จึงเป็นการโกหกทั้งเพ

“จากคลิปที่ พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผ.บ.ตร.) ถามตำรวจที่มาจากต่างจังหวัดว่ามาจากไหน ถ้าหากให้มา จะมาอีกไหมนั้น ถ้าให้ตอบจากใจใครจะอยาก มา จึงตอบได้เพียงอยากมาเท่านั้น ผมจึงอยากฝากประชาชนให้เห็นใจตรงนี้ แต่ที่ต้องกดดันให้ตำรวจกล้ากบฏต่อคำสั่งที่ไม่เป็นธรรม ถ้า ตำรวจกล้ากันหลายๆ คน ก็ไม่สามารถลงโทษที่ละหลายๆ คนได้ หากถูกไล่ออกทั้งหมด แล้วใครจะทำงาน” พ.ต.ต.ชาลิตกล่าว

'ปู'จี'บักคู่'รีบตัดสินใจ

น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี โพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊ก ระบุว่า “ไม่ทราบ ว่าทุกท่านยังจำได้ไหม เมื่อหกปีที่แล้วประชาชนกลุ่มหนึ่งรวมกันเรียกตัวเองว่า กลุ่ม กปปส.เรียกร้องให้ตัดสินใจออกซึ่งคุณประยุทธ์ จันทร์โอชา ผบ.ทบ. ในขณะนั้น ก็อยู่ในเหตุการณ์นั้นด้วย ยังถามว่าดิฉันจะสามารถประคองรัฐบาลต่อไปได้ไหม ซึ่งในที่สุดดิฉันก็ตัดสินใจที่จะประกาศ ยุบสภาเพื่อเปิดทางให้มีการเลือกตั้งใหม่ และประชาชนก็จะได้ตัดสินใจอนาคตของประเทศด้วยตัวเองตามระบอบประชาธิปไตย วันนั้นเหตุการณ์เดียวกันเกิดขึ้นกับคุณประยุทธ์ ชื่อเรียกร้องของนักเรียน นิสิต นักศึกษาและพี่น้องประชาชน เรือแค้นที่ต้องการอยากเห็นประเทศเกิดการเปลี่ยนแปลงโดยให้คุณประยุทธ์ลาออกและแก้รัฐธรรมนูญ ซึ่งดิฉันได้ติดตามดูสถานการณ์ของประเทศไทยด้วยความเป็นห่วง ทำให้ดิฉันนึกถึงตอนที่ท่านเคยถามดิฉันเมื่อ 6 ปีที่แล้วว่า ดิฉันไหวไหมและหวังว่าวันนี้ท่านจำได้แล้วเลือกที่จะตัดสินใจโดยเร็วเพื่อบ้านเมืองจะได้สงบและเดินต่อไปได้ค่ะ”

พะเยาลุ้นอบจ.มิติใหม่

นายปรพล พุทธระกูล ผู้อำนวยการการเลือกตั้ง (ผอ.กต.) ประจำจังหวัดพะเยา เปิดเผยถึงแผนจัดการเลือกตั้งผู้ว่านายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ส.อบจ.) ว่า โทมไลน์คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กลางวันที่ 26 ตุลาคม จะเป็นวันที่ กกต.ออกประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งนายก อบจ. และ ส.อบจ. จะมีการรับสมัครเลือกตั้งในระหว่างวันที่ 2-6 พฤศจิกายน และจะเลือกตั้งในวันที่ 20 ธันวาคม ต้องรอการประกาศอย่างเป็นทางการจาก กกต.กลาง อีกครั้ง

นายปัญญาพร สหปรีชา นักธุรกิจรุ่นใหม่ เจ้าของร้านเกษตร อ.เชียงคำ จ.พะเยา เปิด

เผยว่า การเลือกตั้งท้องถิ่น อยากเห็นบทบาทของนักการเมืองท้องถิ่นในมิติใหม่คือ ไม่ยึดติดกับผลประโยชน์ใดๆ ในสภา อบจ. ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องการผลประโยชน์ใดๆ กับโครงการของรัฐเข้าเป็นผลประโยชน์ส่วนตัว มุ่งเน้นทำงานเพื่อประชาชน เป็นตัวแทนของประชาชนในการเรียกร้องความเป็นธรรม คลี่คลายปัญหาทุกข์ชาวบ้าน เพื่อผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการเมืองท้องถิ่นยุคใหม่

พปชร.เชียงใหม่รอ'ธรรมนัส'

นายเนเรศ อ้ารงค์ทิพยคุณ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เคยลงสมัคร ส.ส.เชียงใหม่ เขต 8 พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) กล่าวถึงการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภา อบจ. เชียงใหม่ วันที่ 20 ธันวาคมว่า ยังไม่ทราบว่าจะ พปชร.ส่งผู้สมัครลงชิงตำแหน่งดังกล่าวหรือไม่ พรรคยังไม่มิตัดส่งผู้สมัครที่เชียงใหม่ ส่วนกระแสข่าวพรรคส่งสมาชิกพปชร.เป็นผู้สมัครชิงตำแหน่งนายกอบจ.สมัยหน้า กับนายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกอบจ.เชียงใหม่ 2 สมัย ในนามกลุ่มเชียงใหม่คุณธรรม กับนายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร หรือ สว.ก้อง อดีต สว.เชียงใหม่ ในนามพรรคเพื่อไทย (พท.) นั้น หากมีคุณสมบัติและทีมงานพร้อม สามารถลงสมัครได้ แต่อาจลงในนามส่วนตัว ถือเป็นสิทธิส่วนบุคคล ไม่เกี่ยวกับพรรคอย่างไร ต้องรอดูนโยบาย ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดูแล้วรับผิดชอบพื้นที่ภาคเหนือว่าส่งผู้สมัครในจังหวัดใดบ้าง

ปทุมฯเก็บป้ายหัวพันผิดกรม.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การเลือกตั้ง อบจ. ปทุมธานี เริ่มศึกศึก ผู้สมัครเริ่มทยอยเก็บป้ายหาเสียงกลัวผิดกฎหมาย ดร.สุชัยญา วิภักตายน ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำปทุมธานี กล่าวว่า ตอนนี้อยู่ที่ผู้สมัครนายกอบจ.ปทุมธานีต้นตัว กลัวผิดกฎหมายเลือกตั้ง หลัง ผอ.กต.ปทุมธานีตีวงกฎหมายเลือกตั้ง เร่งเก็บป้ายประชาสัมพันธ์แนะนำตัวเอง ช่วงนี้ยังหาเสียงตามปกติได้ จนกว่าจะประกาศการเลือกตั้ง อบจ.

พล.ต.ท.คำณวิทย์ ฐประจาง อดีต ผบ.ชน. กล่าวว่า ช่วงนี้ทยอยเก็บป้ายหาเสียง อาจมีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่าย และเตรียมใช้หลังประกาศเลือกตั้งแล้ว

ประจวบฯส่งชื่อกรรมการ

น.ส.อรุณศรี สุทธิ หัวหน้ากลุ่มงาน

จัดการเลือกตั้งและการมีส่วนร่วม สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ประจำ จ.ประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า กกต.จังหวัดจัดอบรมให้ความรู้แก่เครือข่ายภาคประชาชน ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ได้เสนอรายชื่อกรรมการการเลือกตั้งประจำ อบจ. 5 คนให้กกต.พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว การแบ่งเขตเลือกตั้ง ส.อบจ. มี 30 เขต มี ส.อบจ. 30 คน ประกอบด้วย อ.หัวหิน 7 เขตเลือกตั้ง อ.ปราณบุรี 4 เขตเลือกตั้ง อ.สามร้อยยอด 3 เขตเลือกตั้ง อ.กุยบุรี 2 เขตเลือกตั้ง อ.เมือง 5 เขตเลือกตั้ง อ.ทับสะแก 3 เขตเลือกตั้ง อ.บางสะพาน 4 เขตเลือกตั้ง และ อ.บางสะพานน้อย 2 เขตเลือกตั้ง

พ.ต.ท.ทรงศักดิ์ แฟงนคร อายุ 49 ปี อดีตสารวัตรอำนวยการ (สว.อก.) สภ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ อดีตโฆษกรายการวิทยุชื่อดัง กล่าวว่า พร้อมลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายก อบจ. ประจวบคีรีขันธ์ ในนามทีมประจวบร่วมใจ และล่าสุดปัญหาจากกรณีผู้สมัคร 4 ราย ต้องการสมัครนายก อบจ. ในนามคณะก้าวหน้าไม่สามารถลงสมัครได้ เนื่องจากการเสนอตัวไม่เป็นไปตามเงื่อนไข ทำให้ไม่ผ่านการประเมินตามที่คณะก้าวหน้ากำหนด โดยเฉพาะการมี ส.อบจ.ลงสมัครไม่น้อยกว่า 1 ใน 4 จากผู้สมัครทั้งหมด 30 เขต ใน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ทำให้ว่าที่ผู้สมัครนายก อบจ. 2 รายจากคณะก้าวหน้า จะเข้าร่วมกับทีมประจวบร่วมใจ โดยจะมอบตำแหน่งรองนายก อบจ. และอีกรายเป็นที่ปรึกษา สำหรับอีก 2 รายไม่ผ่านประเมินก็ขอยุติบทบาททางการเมือง

‘ก้าวไกล’ เร่งเฟ้น ส.อบจ.

“วางตัว ส.อบจ.ไว้เบื้องต้น 10 เขตและพร้อมรับสมัคร ส.อบจ.เพิ่ม แต่จะไม่ส่งผู้สมัครครบทั้ง 30 เขต สำหรับผู้สมัคร ส.อบจ.ไม่จำเป็นต้องเป็นสมาชิกของพรรคก้าวไกล และไม่ห้ามสมาชิกพรรคพรรคการเมืองอื่น ยกเว้นพรรคพลังประชารัฐ ส่วนการเตรียมความพร้อมได้ขึ้นป้ายร่วมกับผู้สมัคร ส.อบจ.ประกาศโลโก้ประจวบร่วมใจ สมาชิกพรรคก้าวไกลไม่สืบทอด ไม่ซื้อเสียง ไม่ถอนทุน คาดว่าจะได้รับความสนใจจากคนรุ่นใหม่ ฐานเสียงในระดับคนชั้นกลาง และในฐานะนักการเมืองหน้าใหม่ ลงสนามการเมืองครั้งแรก ยอมรับว่ามีอุปสรรคพอสมควร โดยเฉพาะเงินทุนในการหาเสียง” พ.ต.ท.ทรงศักดิ์กล่าว

พ.ต.ท.ทรงศักดิ์กล่าวว่า “สำหรับการสรรหาผู้สมัคร ส.อบจ.ที่ผ่านมา มีผู้สนใจบางรายขอต่อรองค่าใช้จ่ายในการเปิดตัวหาเสียง 5 แสนบาท เนื่องจากอ้างว่าการเลือกตั้งท้องถิ่นบางพื้นที่ในอดีตมีการใช้เงินซื้อเสียงหัวละ 3,000 บาท ได้ปฏิเสธเนื่องจากไม่มีงบประมาณสนับสนุนจำนวนดังกล่าว และไม่ต้องการได้รับฉายานายก อบจ. ที่มาจากการซื้อเสียงหรือนายก อบจ. 100 ศพ และยืนยันว่าการลงสมัครครั้งนี้ ตั้งใจเป็นทางเลือกใหม่ ไม่ได้ลงสมัครเพื่อตัดคะแนนให้ผู้สมัครรายใดตามที่มีการตั้งข้อสังเกต” พ.ต.ท.ทรงศักดิ์กล่าว และว่า ก่อนการรับสมัครเลือกตั้งขณะนี้ว่าที่ผู้สมัครบางรายจากพรรคการเมืองใหญ่พรรคหนึ่ง ได้ปลดป้ายบริเวณริมถนนเพชรเกษมแล้ว ขณะที่ กกต. ยังไม่มีข้อห้ามในการหาเสียง

ยะลา นัดปลัดอบจ.ชี้แจง

นายประสิทธิ์ เอียดคง ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดยะลา กล่าวถึงความพร้อมการจัดการเลือกตั้งของ จ.ยะลา ว่า ตามแผนในวันที่ 20-21 ตุลาคม สำนักงาน กกต.จะมีการจัดประชุมชี้แจงแก่ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดทั่วประเทศ ได้รับการแต่งตั้งเป็น ผอ.การเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อชี้แจงและซักซ้อมการดำเนินการตามแผนการจัดการเลือกตั้งที่ กกต. ให้ความเห็นชอบแล้ว วันที่ 26 ตุลาคม กกต. ออกประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิก อบจ. และนายก อบจ. วันที่ 2-6 พฤศจิกายน เปิดรับสมัครการเลือกตั้ง และวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม เป็นวันเลือกตั้ง การเลือกตั้งสมาชิกสภา อบจ. และ นายก อบจ. ในครั้งนี้ จะเป็นการเลือกตั้งในรูปแบบใหม่ มีการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม จากเดิมหน่วยเลือกตั้งมี 577 หน่วยเลือกตั้ง ปัจจุบันต้องเพิ่มหน่วยอีก 44 หน่วยเลือกตั้ง รวมทั้งหมด 621 หน่วย

'นุ๊ก สงขลา' แชมป์อีก

สร้างสถิติคว้ารายการสอยคิวอาชีพติดในปีเดียว หลังเก็บ 'แมน นครปฐม' 4-0 คึกปากน้ำโพคัพ

นุ๊ก สงขลา (ต่อจากหน้า 1)

"นุ๊ก สงขลา" กฤษณ์ส เลิศสัตยาทร จอมคิวมือ 1 ประเทศไทย สร้างประวัติศาสตร์คว้าแชมป์ที่ 3 ติดต่อกันในปีเดียว หลังไล่สอย "แมน นครปฐม" ธนวัฒน์ นิรพงศ์ไพบูลย์ ไปขาดลอย 4-0 เฟรม ทำให้นุ๊กชิงแชมป์สนุกเกอร์อาชีพไทย สนาม 6 ที่ จ.นครสวรรค์ ไปครอง รับเงินรางวัล 2 แสนบาท ส่วนรองแชมป์ แมน นครปฐม รับ 8 หมื่นบาท "นุ๊ก สงขลา" สุดปลื้ม สร้างประวัติศาสตร์ในวงการสอยคิวไทย ที่คว้าทริปเปิลแชมป์ โว หลังจากนี้ขอแชมป์ประเทศไทย ที่ไม่เคยสัมผัสให้ได้

การแข่งขันสนุกเกอร์อาชีพเก็บสะสมคะแนนประเทศไทย รายการที่ 6 "พี80-ทรู ปากน้ำโพ คัพ" ซึ่งเงินรางวัลรวม 1.3 ล้านบาท ที่โรยิมเนเซียม 4,000 ที่นั่ง จ.นครสวรรค์ เมื่อวันที่ 17 ต.ค. ที่ผ่านมา เป็นการแข่งขันวันสุดท้าย โดยมี ดร.หิมาลัย ผิวพรรณ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มาเป็นประธานมอบรางวัล พร้อมกับ นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมในพิธี พร้อมด้วย ดร.ภิญโญ นิโรจน์ ส.ส.เขต 1, นายสัญญา นิลสุพรรณ ส.ส.เขต 3, นายสุนทร จารุมนต์ นายกสมาคมกีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทย ร่วมมอบรางวัล โดยคูชิงชนะเลิศ แข่งระบบ 4 ใน 7 เฟรม เป็นการพบกันระหว่าง "นุ๊ก สงขลา" กฤษณ์ส เลิศสัตยาทร จอมคิวมือ 1 ประเทศไทย ที่กำลังลุ้นแชมป์สนามที่ 3 ติดต่อกัน พบกับ "แมน นครปฐม" ธนวัฒน์ นิรพงศ์ไพบูลย์ อดีตแชมป์เยาวชนโลกและเยาวชนเอเชีย ซึ่งคูนี้เป็นคูชิงในรายการที่ 4 ที่จ.สงขลา โดยนุ๊กเป็นฝ่ายเอาชนะมาได้ 4-3 เฟรม

โดยก่อนคูชิงจะเริ่มขึ้น มีการแข่งขันคู่พิเศษชิงตำแหน่ง "ต้อง คิษฐ์ฉ่อย" รัชพล ภูโอบอ้อม นักสนุกเกอร์ขวัญใจชาวไทย ตอลกับ นายสัญญา นิลสุพรรณ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 3 จ.นครสวรรค์ ประธานจัดการแข่งขัน ซึ่งกติกากลับตาลูกเดียวคือผู้ชนะ โดยต้องต้องลง 3 ครั้ง ส่วน ส.ส.สัญญา ตบดวลแค่ครั้งเดียว ผลปรากฏว่า แค่เปิดไม้แรก ส.ส.นครสวรรค์ แทงซึ่งเบิ้ลดวลไปตั้งแต่เริ่มต้น เป็นฝ่ายชนะไปในที่สุด

จากนั้นเป็นการแข่งขันคูชิงชนะเลิศ โดยเริ่มมาเฟรมแรก แมนตบแดงลูกแรกลงหลุมยาว ทำไป 2 ชุดครึ่ง พลาดชมพู แต่นุ๊กมาตบแดงลงหลุมบนซ้าย เก็บไป 2 ชุด ก่อนมาได้ทีมแดงนำเงิน แข่งนำ 19-14 แมน แทงกันไม้ดี ส่งให้จอมคิวมือ 1 ประเทศไทย ด้รุกขึ้นมาตบชนะสบาย 66-14 ขึ้นนำ 1-0 เฟรม เข้าเฟรมสองเปิดมา นุ๊กตบแดง-ดำ 3 ชุด 24-0 จอมคิวเจ้าของ 2 แชมป์ติด มาได้ตบอีก 1 ไม้ หนีไป 43-0 แต่มาหลุดแดงหลุมกลาง แมนมาทางคินไม้เดียวแข่งนำ 47-43 แต่จอมคิวจากนครปฐมมาแทงกันพลาดให้นุ๊กตบแดงหลุมยาวพร้อมกวาดไม้เดียวหมดโต๊ะแข่งชนะ 81-47 หนีไป 2-0 เฟรม

เฟรมสาม แมน นครปฐม เปิดสกอร์นำ 11-0 แต่มาแทงกันไม้ดี โดนนุ๊กทำโทษ 34 แต้ม จอมคิวจากเมืองพระปฐมเจดีย์ ยังแทงกันนำหนักขาไม้ดี ทำให้ นุ๊ก สงขลา ได้ตบแดงง่าย ๆ สามารถตบแดง 6 ชุด พร้อมเก็บสีลงหมดโต๊ะเบรก 68 แต้ม ชนะไปขาดลอย 102-11 ขึ้นแท่นนำ 3-0 เฟรม มาถึงเฟรมสี่ จอมคิวมือ 1 ประเทศไทยยังแรงไม่ตก ตบไม้แรก 8-0 ขณะที่แมนอาการไม่ดีขึ้น พลาดกันแดงจ่อ ส่งให้ นุ๊ก สงขลา ตามซ้ำหลุมบนขวา เดินหน้าเก็บแดงไปอีก 4 ชุด นำ 34-0 นุ๊กมาวางสนุกได้อีก 1 ครั้ง แดมแมน แก๊ตแดง แต่ขาวลอย คราวนี้ นุ๊ก สงขลา ไล่ตบอีกไม้ หนีไป 58-0 พลาดใช้เรสต์ตบแดงหลุมบนซ้ายไม่ลง ทำไปได้ 6 ชุด โลม่า 44-58 นุ๊กมาตบแดงกับเหลือง หนีไป 61-44 แมน ตบเขียวลงไปแต่กันนำตาลไม้ดี ทำให้ นุ๊ก สงขลา ตบนำตาลนำเงิน-ชมพู 76-47 จบเกม กฤษณ์ส เลิศสัตยาทร เอาชนะไปขาดลอย 4-0 เฟรม 66-14, 81-47, 102-11, 76-47 คว้าแชมป์ไปครอง ซึ่งเป็นนักสนุกเกอร์คนแรกของเมืองไทยที่สามารถคว้าแชมป์ติด 3 รายการติดต่อกัน โดยได้จากรายการที่ 4 ที่จ.สงขลา ต่อด้วยรายการที่ 5 ที่จ.ระยองศิริพันธ์



3 สนามติด "นุ๊ก สงขลา" กฤษณ์ส เลิศสัตยาทร คว้าแชมป์สนุกเกอร์อาชีพ "พี80-ทรู ปากน้ำโพ คัพ 2020" มาครองได้เป็นสนามที่สามติดต่อกัน หลังไล่กวาดสีที่ชนะอดีตแชมป์เยาวชนโลกรุ่นน้องทีมชาติ "แมน นครปฐม" ธนวัฒน์ นิรพงศ์ไพบูลย์ ไปได้อย่างเด็ดขาดในรอบชิง 4-0 เฟรม

และสนามนี้ พร้อมรับเงินรางวัล 2 แสนบาท ส่วน รองแชมป์ แมน นครปฐม รองแชมป์รับ 8 หมื่น บาท และรางวัลเบรกสูงสุด สุชาครีย์ พุ่มแจ่ม ทำไว้ 138 แต้ม รับเงินรางวัล 2 หมื่นบาท

“นุก สงขลา” กล่าวว่า รู้สึกดีใจมาก ที่เป็นนักสนุกคนแรกที่สามารถคว้าแชมป์ได้ 3 รายการติดต่อกัน ตนรู้สึกภูมิใจมาก ซึ่งรายการนี้ ตนซ้อมมามากพอสมควร เพื่อสร้างประวัติศาสตร์ให้ตัวเอง และทำได้สำเร็จ โดยในรอบชิงฯ แมน แทงดี แต่พลาดลูกก้น ทำให้ตนมีโอกาสตบเอาชนะไปได้ ซึ่งหลังจากนี้ ถือเป้าหมายอีกอย่างหนึ่ง คือ การคว้าแชมป์ประเทศไทย ครั้งหนึ่งในชีวิต ตนจะกลับไปฟิตซ้อมให้มากขึ้นเพื่อให้ก้าวไปถึงฝัน

ด้าน “บ๊องซง” สุนทร จารุมนต์ นายทศ สอยคิว เปิดเผยว่า การแข่งขันสนุกเกอร์ไทยแลนด์ แรงกิ้ง รายการที่ 6 ที่ จ.นครสวรรค์ ถือว่าเป็นสนามที่ประสบความสำเร็จมากที่สุด เพราะโรงยิมเนเซียม 4,000 ที่นั่ง จ.นครสวรรค์ เป็นสนามที่มีคนดูมากที่สุด ทางเจ้าภาพจัดได้ยิ่งใหญ่จริงๆ และต้องขอชื่นชมกฤษฎิ์ที่สร้างประวัติศาสตร์คว้าแชมป์ได้ 3 รายการติด สมกับที่เป็นนักสนุกมือ 1 ประเทศไทย และยังเป็นความหวังในทีมชาติไทย ชุดเอเชียนคัพและมาร์เซียลอาร์ตส์เกมส์ หลังจากนี้ยังเหลือการแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย เป็นรายการสุดท้าย ที่ จ.จันทบุรี ซึ่งเชื่อว่าปีนี้จะต้องยิ่งใหญ่ไม่แพ้ทุกปี